



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. Big Change คีนคักดีศรีชวานาไทย	กรุงเทพธุรกิจ
2. เตรียมสำรวจผลผลิตปาล์มน้ำมัน	เดลินิวส์
3. เจือนสถานการณืรุกฆาต"ประยุทธ์"ปรับ ครม. เคาะสนิมต่อเวลาอำนาจ	ไทยรัฐ
4. จับกระแสมโน' ป่วนไผ่ 'ประยุทธ์5'	ข่าวสด
5. ห่วงภาพลักษณ์กรม.'บึกตู่'ขออย่าวิจารณ์ปรับแก้ไอ้มากเกินไปบั่นทอนกำลังใจ!	ไทยโพสต์
6. เจื้อค่างยกเครื่อง 'ประยุทธ์ 5' ติดหล่ม 'ระบบอุปถัมภ์' ยุค 4.0	ไทยโพสต์
7. คอแล้มน์ ชุบชิบการบ้าน นินทาการเมือง	ไทยโพสต์
8. ทีเด็ดประยุทธ์5ปรับทัพทีมเศรษฐกิจ บึกข้างยึดจับกัง1 'ยุคล'ร่ววงเรือแป๊ะ	เดลินิวส์
9. คอแล้มน์ บก.ฟอรั่ม	มติชน
10. คอแล้มน์ สถานีคิดเลขที่12: กล่องร้าวในใจ'คนใต้'	มติชน
11. คอแล้มน์ ธรรมวิจักขณ์: เมืองไทยจะเต็มไปด้วยคนสูงวัยในอนาคต	โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : Big Change คืบคืบคืบศรีชวานาไทย

วันที่ : อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10650 หน้า : 11(กลาง)

วิถีชีวิตชาวนาจะต้องมีชีวิตอยู่คู่สังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี มีชีวิตมั่นคง รู้วิธีการบริหารต้นทุน กำไร รู้หลักการขาย การตลาด  
สุเทพ คงมาก



**กรุงเทพธุรกิจ • สุเทพ คงมาก**  
นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย หนึ่งในคณะทำงานช่วยให้ข้อมูลประกอบการทำงานและร่วมวางแผนเสนอคณะทำงานวางแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ที่มีพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

เขามองว่า หลังจากที่รัฐบาลเริ่มพัฒนาแผนบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2558 จนนำมาสู่การบริหารจัดการผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การจำนำยุงฉาง ในราคาต่ำกว่าตลาด 90% เพื่อชะลอการขายข้าว รวมถึงการเงินช่วยเหลือเรื่องการผลิตต้นทุน ช่วยทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวที่เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท ลดลงเหลือไร่ละ 6,000-7,000 บาท เมื่อรวมกันกับมาตรการเสริมที่ภาครัฐให้ ในปีที่ผ่านมาช่วยให้ชาวนารู้ขั้นตอนการบริหารจัดการต้นทุนและรู้ถึงผลกำไรที่แท้จริง

อีกทั้ง การจำนำยุงฉาง ช่วยลดสภาพคล่องข้าว และผลผลิตปีนี้ก็ลดลงเล็กน้อย จึงทำให้ราคาข้าวดีขึ้น ปัจจุบันตอนนี้ราคาข้าวหอมมาอยู่ที่ตันละ 13,000-14,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาจำนำยุงฉางที่ตันละ 10,800 บาท สำหรับโครงการจำนำยุงฉางและรวมกับมาตรการอื่นจากภาครัฐที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ตันละ 15,300 บาท เมื่อหักต้นทุนที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คำนวณอยู่ที่ตันละ 9,440 บาท จะเหลือเงินเป็นกำไรมูลค่าตันละ 5,860 บาท

“ที่ผ่านมาชาวนามุ่งเน้นเรียกร้องราคาซื้อจากรัฐให้สูงขึ้น แต่เมื่อราคาสูงขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นตาม จึงเหลือรายได้อยู่ในเกษตรกรจริงอาจจะขาดทุนหรือกำไรน้อย เมื่อรวมค่าบริหารจัดการต่างๆ เมื่อมีรัฐมาช่วยขายข้าวในท้องตลาดเราไม่ขอราคาให้ขึ้นราคาจำนำข้าวอีกต่อไป แต่เราขอให้ภาครัฐมาช่วยสมทบใน

ค่าบริหารจัดการที่ทำให้เงินในกระเป๋าเราเหลือ แล้วราคาจะสูงขึ้นเอง เพราะราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพเป็นหลัก”

เขามองถึงความหวังของชาวนาไทยในยุค 4.0 คือ “ความยั่งยืนในระยะยาว” โดยรัฐเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย วางแผนการตลาด แทนการรับจำนำทุกเม็ดที่ไม่เน้นเรื่องกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพราะไม่ว่าจะผลิตดีหรือไม่ดีรัฐบาลก็รับซื้ออยู่แล้ว แต่นั่นไม่ใช่ความเป็นจริงในการผลิต

“วันนี้ชาวนาเรารู้จักตัวเองมากขึ้น เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้น สิ่งนี้คือความจริง คือมีกำไร”

สำหรับเขา ชาวนา 4.0 นั้นไม่ใช่เพียงแค่ได้ราคาข้าวสูงๆ แต่หมายถึงวิถีชีวิตชาวนาไทยจะต้องมีชีวิตอยู่คู่สังคมไทยอย่างมี “ศักดิ์ศรี” นั่นคือไม่ต้องแบมือขอรัฐให้เข้ามาช่วยเหลือในทุกๆ อย่าง แต่มีชีวิตมั่นคง รู้วิธีการบริหารต้นทุน กำไร รู้หลักการขาย การตลาด







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : Big Change คีนคักดีศรีชวานาไทย

วันที่ : อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10650 หน้า : 11(กลาง)

และจังหวัดที่เหมาะสม

ปัจจุบันชวานาในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 28 ล้านคน หรือ 3.9 ล้านครัวเรือน หมายถึง สัดส่วนของคนในระบบเศรษฐกิจฐานรากขนาดใหญ่ หากคนกลุ่มนี้เริ่มรายได้เลี้ยงตัวเองได้ หมายถึงพลังเงินเคลื่อนตัวหมุนเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งตามมา

“ชวานาก็เป็นนักธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่งามหน้าก้มตาปลูกข้าว โดยไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือกำไรเท่าไร เพราะมันแว้วแว้วไปขอรัฐได้เหมือนที่ผ่านมา แต่ชวานาคือนักธุรกิจฐานรากที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหากทุกคนทำนาแล้วมีกำไร 50% ของเกษตรกรทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นส่วนในการเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีเงินหมุนเวียนในระบบขนาดใหญ่”

เขบอกว่า ในวันนับบาทชวานาต้องเปลี่ยนไป จะไม่วิ่งตามการเมือง ถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียง โดยการใช้ประชานิยม เข้ามาเอาใจกลุ่มคนขนาดใหญ่



ของประเทศ โดยงบประมาณลงมาจำนวนมากแต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืน

สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ **บทบาทการยอมรับร่วมกำหนดนโยบายและเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่ผลิตข้าวที่มีคุณธรรม** มีการกระจายมูลค่าเพิ่มทั้งซัพพลายเชนอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่ ผู้ผลิตคือชวานา พ่อค้าโรงสี และผู้ส่งออก ร่วมกันพัฒนาระดับข้าวไทยอย่างเป็นธรรม โดยที่ประโยชน์ตกอยู่กับทุกคนอย่างเท่าเทียม

“เรากำลังนำชวานาออกจากการเมืองชวากับชวานาเป็นพีชการการเมือง เพราะว่า

**นักการเมืองเข้าไปหาเสียงกับชวานา เข้าใจว่าเป็นฐานเสียงใหญ่ เป็นคนยากจนที่ต้องดูแล แต่วันนี้ไม่ใช่ เรารู้จักตัวเองดี เราต้องเป็นผู้ร่วมเสนอนโยบายเดินคู่กับรัฐบาล”**

โดยเฉพาะแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรล่าสุด เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบมากขึ้น จากเดิมพื้นที่ปลูกข้าว 67 ล้านไร่ เหลือ 56 ล้านไร่ บางพื้นที่ไม่เหมาะสม เพราะปลูกก็หันไปทำสินค้าเกษตรชนิดอื่น



ส่วนข้าวเปลือกที่ผ่านมามีผลผลิตเฉลี่ยปีละ 30 ตัน แต่ปัจจุบันอยู่ที่ 27 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในปริมาณดีมานด์และซัพพลายที่ใกล้เคียงและสมดุลกัน

**เกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์** นายกสมคมโรงสีข้าวไทย ให้แนวคิดถึงมาตรการช่วยเหลือชวานาไทย ผ่านการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทุน จนถึงกลไกการตลาดว่าเป็นวิธีการวางรากฐานของชวานาไทยได้อย่างจริงจังในเชิงโครงสร้าง เงินราว 4-5 หมื่นล้านบาทที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปวางพื้นฐานการเพาะปลูก ซึ่งเป็นเรื่องระยะยาว ซึ่งนโยบายมีความท้าทายตรงที่ต้องมีความจริงจังในการทำงานต่อเนื่องทั้งภาครัฐที่เป็นผู้สนับสนุนตั้งต้น จนถึงกลุ่มชวานาไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง เมื่อรัฐให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้วปรับปรุงพันธุ์และการตลาดแล้ว ชวานาก็ต้องยกระดับตัวเอง

“สังคมตั้งคำถามทุกเรื่องแม้เรื่องนี้เป็นการลงทุนที่โครงสร้างพื้นฐานของชวานาซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ต้องมีการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการลดต้นทุนในอนาคต

อย่างจริงจัง”

เกรียงศักดิ์ ระบุว่า เมื่อวันหนึ่งชวานาไทยพัฒนายกระดับตัวเองเข้าถึงการตลาด มีข้อมูลราคาข้าว สภาวะการตลาดเช่นเดียวกันกับโรงสี และผู้ส่งออก ซึ่งตลาดจะแข่งขันกับผู้ขายและผู้ซื้อมากขึ้น โรงสีก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเพราะทุกคนต้องการยกระดับตัวเอง ชวานาต้องการไปสู้ผู้ค้า โรงสีก็ต้องการเป็นผู้ส่งออก ดังนั้นทุกห่วงโซ่ซัพพลายเชน ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค

“มันคือวงจรธุรกิจที่ทุกคนต้องการยกระดับตัวเอง ชวานาบางคนอาจจะพอใจในจุดที่เป็นเฉพาะชวานา แต่บางคนช่วยรวมกลุ่มทำหน้าที่คล้ายโรงสี แต่โรงสีเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณธรรมที่แบ่งปันผลประโยชน์เกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันค้าขายกันอย่างเพื่อน วันนี้ โรงสีจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ไปแบ่งปันความรู้ให้กับชวานา”

**เจริญ เหล่าธรรมทัศน์** นายกสมคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองว่า เห็นด้วยการกับการสร้างพื้นฐานและวางระบบให้กับชวานาให้มีการบริหารจัดการการผลิตลดต้นทุน และช่วยดันกลไกการตลาด แต่ถึงวันหนึ่งในยุคนี้ที่ทุกคนต้องการลุกขึ้นมาเป็นผู้ค้าทั้งหมด ทั้งชวานาและโรงสีก้าวข้ามหน้าที่ของแต่ละซัพพลายเชน (Cross Value Chain) ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ส่งผลดีต่อประเทศ

“นโยบายควรต้องมาเคลียร์หน้าที่ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นเมื่อทุกคนค้ากันหมด จะเกิดการแข่งขันกันเอง อาจจะเป็นผลร้ายกับตลาดข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวไทยในตลาดโลกต้องใช้ความชำนาญ ประสบการณ์ จึงหว่า ต้องดูความต้องการตลาดเป็นหลัก แล้วจึงร่วมกันวางแผนการผลิต การแปรสภาพข้าว จนถึงการตลาดส่งออก แต่หากทุกส่วนลุกขึ้นมาแข่งขันแล้วตัดราคากันเอง ทั้งในประเทศและตลาดโลกแล้วไม่ส่งผลดีต่อข้าวไทย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หัวข้อ : เตรียมสำรวจผลผลิตปาล์มน้ำมัน

วันที่ : อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 24874 หน้า : 8(ล่างขวา)

## เตรียมสำรวจผลผลิตปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยแพร่ความกังวลของเกษตรกรต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 ว่า ขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เกษตรกร สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และจิสต้า ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตในแหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงของการผลิตที่ชัดเจนและได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพเพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วย มาตรการระยะสั้น และระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายยกระดับ A4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปมีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตและมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตได้มาตรฐานมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่แน่นอน โดยการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการผลิปปาล์มน้ำมันคุณภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงการผลิต การตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร วิทยาลัยชุมชนผู้ผลิปปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ ผู้ตัดปาล์ม ลานเท กับโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ที่จะร่วมกันยกระดับคุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการตัดปาล์มสุก เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ซึ่งเปอร์เซ็นต์น้ำมันทุก ๆ 1 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรจะได้รับราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กิโลกรัม โดยปัจจุบันเกษตรกรที่ตัดปาล์มคุณภาพ (ปาล์มสุก) ได้รับราคาอยู่ระหว่าง 4.20-4.50 บาท/กิโลกรัม ซึ่งหากเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งผลโดยตรงต่อราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ในราคาที่สูงขึ้น และนำไปสู่การผลิปปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐานในระดับต่าง ๆ.



**เงื่อนสถานการณ์รุกรมชาติ "ประยุทธ์" ปรับ ครม.**

# เคาะสนิม

# ต่อเวลาอำนาจ

ปฏิทินเลยครั้งเดือนพฤศจิกายนมาแล้ว ใกล้เข้าสู่ห้วงปลายปี

วันเวลาเดินไปไวกะเวลาที่เงื่อนสถานการณ์ตามกำหนดโรดแมปของรัฐบาล คสช. ที่นำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ก็หดสั้นลงทุกที

นับตามเทอมเทียบกับรัฐบาลจากการเลือกตั้ง 4 ปี ถึงตรงนี้ก็เข้าสู่ปีสุดท้าย

ภายใต้บรรยากาศสถานการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไร ในห้วงที่จับอาการได้ว่า รัฐบาลของ "นายกฯ ลุงตู่" ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานที่ยกระดับขึ้นทุกขณะ



แรงกดดันจากทุกทิศทุกทางตามฟอร์มธรรมชาติของการเมืองไทยในช่วงท้ายเทอมรัฐบาล หนีไม่พ้นกระแสสังคมที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง

นั่นก็ทำให้อันไม่ไหว ต้องเจาะช่องระบายแรงดันตามสถานการณ์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่งสัญญาณปรับ ครม.อย่างเป็นทางการ โดยได้ขออำนาจจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอสิทธิในการตัดสินใจบอกรัฐมนตรีอย่าได้โกรธเคืองกัน

*เพราะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคต*

และโดยปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความยากลำบากในการตัดสินใจ นับจากจุดเริ่มต้นที่ "บิ๊กตู" แจ้งต่อที่ประชุม ครม.ขออำนาจปรับ ครม.ก็ทอดเวลาไปอีกนานนับสัปดาห์

ท่ามกลางกระแสข่าว โพลลิว่ออนรายวัน อากาศลุ่นระทึกของรัฐมนตรีที่ไม่มีใครรู้ชะตา

ทุกอย่างถูกจับได้เจียบเป็นความลับ พอดีกับช่วงจังหวะที่ พล.อ.ประยุทธ์มีโปรแกรมเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศหลายวันและเมื่อกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็ "ซุ่มเจียบ" ระหว่างบ้านกับห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล

โดยยกเลิกหมายงานต่างๆ มอบให้รัฐมนตรีไปแทน

แน่นอน ตามรูปการณ์ที่ลือไปกับบรรยากาศตั้งเครียด "นายกฯลุงตู" น่าจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการจัดวางตำแหน่งรัฐมนตรี ถอดคนเก่า สลับคนใหม่ปรับเปลี่ยนในโซนที่เป็น "จุดบอด" เชิงบริหาร *ต้องกลบ "บ่อน้ำมัน" ของรัฐบาล คสช.*

เพราะถ้าประเมินจากสื่อกระแสหลักที่เกาะติดสถานการณ์ปรับ ครม. จะเห็นได้เลยว่า รัฐมนตรี

ที่ตกเป็นเป้าโฟกัสหลัก ก็อยู่ที่ 2-3 ชื่อ ถูกยกให้เป็น "ดีหนึ่งประเภทหนึ่ง"

ไล่ตั้งแต่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อนรัก ตท.12 ของ "บิ๊กตู" ที่ดูจะมาแรง คัด โผ โคนปรับออกจากตำแหน่ง ตามเสียง

วิจารณ์เรื่องฝีมือในการแก้ปัญหาหาคาพืชผลเกษตรตกต่ำ การเดินทางแผนบริหารจัดการน้ำที่อืดล่าช้า จนน้ำท่วมภาคเหนือ กลาง อีสาน อ่วมอีกรอบ

เสียงมีอบ โห่ไล่เริ่มดังขึ้นๆเป็นระยะ

อีกรายก็คิวของ "พีรอง" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รมว.มหาดไทย ที่ตกอยู่ในวงล้อม "ต๋ามลกระสุน

ตก" เจอปมร้อนปิดกันแทบไม่ทัน ทั้งการเซ็น

อนุมัติป่าชุมชนให้เอกชนใช้พื้นที่ การจัดซื้อ

เครื่องตรวจจับความเร็วจาวๆ ไหนจะข่าว

เรือเหาะเรือเหียวที่โผล่มาประจานซ้ำ

ถ้าเป็นมวยก็อยู่ในสภาพหน้าปูดบวมซ้ำไปหมด

สภาพเดียวกับ "พีใหญ่" พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม

ที่สะบักสะบอม กระแสสะสมจากปมโดนกล่าวหา

ว่าปล่อยคนรอบตัวแฝงอำนาจหาผลประโยชน์

ไม่หยุดหย่อน

ยิ่งตอนหลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาจุดศกยภาพ

เข้าไปอีก มันก็เลยเป็นปัจจัยเสริมเหตุความน่าจะเป็น

ในการต้องปรับเปลี่ยน "บิ๊กป้อม"

ออกจากจุดศูนย์ถ่วงอำนาจรัฐบาล คสช.

แบบที่เจ้าตัวมีอาการหงุดหงิด

นักข่าวที่ไล่บี้เค้นถามเรื่องความ

มั่นใจในสถานภาพ "บิ๊กป้อม"

โบายให้ไปถาม พล.อ.ประยุทธ์เอง เพราะมีอำนาจ



จัดทำอยู่คนเดียว ตัวเองยังไม่รู้เลยจะอยู่หรือไป

ในอารมณ์ที่จับทางได้ "พีใหญ่" ไม่ซัวร์ปีกเหมือนเก่า ท่ามกลางกระแสเร้า โฟกัสเป้าไปที่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่รอบเอา วัตถุประสงค์ที่ตีควมฉันทรรเคยประกาศไว้ชัดเจนว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ถึงตรงนี้ ถ้าเสียงพากันฟังทั้งคณะ จะยังคิดแบบเดิมอยู่หรือเปล่า

ในอาการแบบที่ "บิ๊กตู" เริ่มกลับมาพูดกับคำถามนักข่าวเป็นข้อแรกในห้วงโศครมเริ่มนิ่งเข้าสู่กระบวนการทูลเกล้าฯ โดยตอบนักข่าวสั้นๆแบบตัดความรำคาญ ยืนยัน พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ ยังอยู่ ส่วน พล.อ.ฉัตรชัย อยู่ แต่ตรงไหนไม่รู้

ดูเหมือนอาการอึดอัด กว่าจะเคลียร์ใจทยอยได้ตามเงื่อนไขสถานการณ์ เพื่อนพ้องน้องพี่คือเป้าหลักที่ยั่วแรงกระแทกใส่รัฐบาล "นายกฯลุงตู่" และนั่นก็ยัง โยงไปถึงยุทธศาสตร์การลด โควตา รัฐมนตรีสายทหาร

เปิดทางให้มือบริหารอาชีพมาเสริมงานด้านเศรษฐกิจ

ที่ถึงแม้ในภาพรวมทีมของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ จะโชว์ภาพความสำเร็จ สัญญาณเชิงบวกที่จับต้องได้ ทั้งตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น สถานการณ์ส่งออกที่เป็นบวก การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่กลับมาติดอันดับต้นๆของโลก

แต่ก็ยังติดๆขัดๆในมุมมองของการอัดฉีดสภาพคล่องไปถึงระดับฐานราก

จากสถานการณ์ปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ทำให้โพลสะท้อนความไม่พึงพอใจรัฐบาลในมุมมองของการแก้ปัญหาปากท้อง เรียกร้องให้ปรับ ครม. ทีมเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกๆ

กลายเป็นจุดอ่อนให้นักการเมืองกระแทกหมัดใส่รัฐบาล คสช.

โดยต้นตอกก็มาจากการถกเถียงในเชิงบริหารแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะต้นทางการผลิตสินค้าทางการเกษตรแต่ทำงานไม่ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องทำหน้าที่นำผลผลิตไปขาย เพราะรัฐมนตรีเข้ากระทรวงมากันคนละโควตา พล.อ.ฉัตรชัยก็ถือว่าสายตรงของ "นายกฯลุงตู่" ไม่ฟังนายสมคิด ขณะที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์รมว.พาณิชย์ ก็ตีความความเป็นข้าราชการประจำทำงานไปคนละทาง

ก็อย่างที่เราเห็น ปัญหาเกิดไม่หยุดหย่อน เดียวก็ยางพาราเดี่ยวน้ำเดี่ยวน้ำมันสำปะหลัง ถ้ายังไม่มี การปรับแก้ไขเชิงบริหารก็เสี่ยงกับสถานการณ์กดดันหนักขึ้นทุกขณะ

เพราะมือเริ่มขยับจ่อคอคอยแล้ว

แนวโน้มเดียวกับกระทรวงเศรษฐกิจอีกหลายกระทรวงที่ถกเถียงเชิงบริหาร โดยเฉพาะสถานการณ์ที่กระทรวงคมนาคมที่ต้องรับผิดชอบสารพัดเมกะโปรเจกต์

**แบกภาระโครงการ "เรือธง" ของรัฐบาล**  
ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ เครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตก (อีสต์เวสต์ คอร์ริดอร์) ที่ พล.อ.ประยุทธ์และนายสมคิดเร่งให้ใส่เกียรติหำเดินหน้า เพื่อให้เม็ดเงินจากเมกะโปรเจกต์กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม

แต่นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ  
รมว.คมนาคม ก็ดีแค่ภาพโปร่งใส  
แต่ทำงานซ้ำ ได้ตามข้าราชการ  
ประจำ ทำให้เมกะโปร-  
เจกต์อืด ไม่เป็นไป  
ตามจังหวะที่

รัฐบาลพยายามตีปี๊บ

พยายามกั๊กมือเรียกนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ  
เต็มที

นี้แค่เชิงบริหาร แต่มันยังมีปมความโปร่งใส  
ตามเหลี่ยมที่ พล.อ.ประยุทธ์ชิงออกตัวไว้ก่อนเลย  
ว่าการปรับครม.ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด

เหมือนกับการเปิดทาง ไม่ให้คนที่โดนปรับ  
เปลี่ยนออกต้องมัวหมองซ้ำ

สรุปหนีไม่ออก ไฟต์บังคับ "นายกฯลุงตุ๋"  
จำใจต้องยอมปรับเปลี่ยนเชิงการบริหาร  
ยากจะฟันทวนกระแสอีกต่อไป

เหนืออื่นใดในจังหวะที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน  
การปรับ ครม.ของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เกิดขึ้นในห้วง  
จังหวะไล่เลี่ยกับการโยน "6 คำถาม" ออกมาหยั่ง  
กระแสสังคม

โดยเฉพาะปมของการสนับสนุนพรรคการเมือง  
ในสนามเลือกตั้ง

เขียนการเมืองจับทางได้ว่าเป็นการ "เปิดไฟ"  
ยุทธศาสตร์เดินหมากอำนาจต่อ

โดยสถานการณ์ปรับ ครม.จึงเป็นเหลี่ยมหนี  
สถานการณ์ "รุกรมชาติ" พล.อ.ประยุทธ์ถือโอกาส  
เคาะสนิมเนื้อใน ปรับเชิงบริหาร ปั้นเนื้องานกระตุ้น  
กะแนนนิยมรัฐบาลทหาร กสช.

ต่อเวลาอำนาจข้ามขีดไปถึงการเลือกตั้ง  
แต่ภาพออกมาจะตอบโจทย์กระแสได้แค่ไหน  
ยังต้องลุ้น.

## “ทีมการเมือง”



# จับกระแสมโน้ ป่วนผ 'ประยุทธ์5'



**ก**ว่ารายชื่อจะ“ลงตัว”  
กระทั้งเข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ  
เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีชุด  
“ประยุทธ์ 5”  
ถือว่าครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกฯ และหัวหน้ากสช. ในฐานะผู้มีอำนาจ

เต็ม ต้องใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบยาวนาน  
หลายวันกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา  
อย่างที่รับรู้กันว่า การปรับครม.ครั้งนี้  
มีสารตั้งต้นจากการที่ พล.อ.ศิริชัย  
ดิษฐกุล ยื่นลาออกจากตำแหน่งรมว.

แรงงาน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อ  
รับผิดชอบต่อกรณีพล.อ.ประยุทธ์ ใช้  
อำนาจตามมาตรา 44 สั่งตั้งฟ้าผ่า  
อธิบดีกรมการจัดหางาน

การลาออกของ พล.อ.ศิริชัย จากปัญหา  
ขัดแย้งลึกๆ ในการบริหารงานกระทรวง  
แรงงาน เป็นจุดเริ่มของเสียงเรียกร้องจากฝ่าย  
การเมืองให้พล.อ.ประยุทธ์ ถี้อโอกาสนี้  
พิจารณาปรับกรม.ครั้งใหญ่

เพื่อกำจัดจุดอ่อน กอบกู้ภาพ  
ลักษณ์รัฐบาลในช่วงโค้งสุดท้ายของ  
โรดแม็ป

เสียงเรียกร้องส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปยัง  
รัฐมนตรี "ทีมเศรษฐกิจ" และรัฐมนตรี  
"ทีมทหาร" พี่เพื่อนน้องในกองทัพ  
ซึ่งหอบหัวถูกลูกกันมาตั้งแต่หลังทำ  
รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

เวลาผ่านไป 3 ปีครึ่ง ฝ่ายนักการเมืองมอง  
ว่า ถึงเวลาแล้วที่ทหารกลุ่มนี้ สมควรจะออก  
ไปพักผ่อน

เพราะทหารก็คือทหาร ถูกรื้อแบบมาให้  
เป็นรั้วของชาติ ไม่ได้ถูกรื้อแบบให้มาเป็น  
ผู้บริหารประเทศ

ซึ่งแนวทางการ "ลดโควตา" รัฐมนตรี  
ทหารในรัฐบาลลงนั้น พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม  
เป็นคนเข้มไว้เอง และ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เห็น  
ด้วย บอกว่ากำลังคิดอยู่

สำหรับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ ถือเป็น  
"จุดอ่อน" ของรัฐบาลคสช.มาแต่ไหนแต่ไร

ตั้งแต่ในยุค ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล หรือหม่อมอู่  
เป็นหัวหน้าทีม กระทั่งถูกปรับโลละทิ้งยกแผง ในยุค  
"ประยุทธ์ 3" เปิดทางให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
เข้ามาทำหน้าที่แทน

แต่ก็ดูเหมือนประชาชนจำนวนมาก ไม่ค่อย  
พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาปากท้อง ถือว่ายัง  
สอบไม่ผ่าน

ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ตัว "ผู้เล่น" ในทีมเศรษฐกิจอีกครั้ง ให้เข้า  
หากับ "กัปตันทีม" เพื่อเพิ่มเอกภาพ  
และประสิทธิภาพการขับเคลื่อนผลงาน  
เศรษฐกิจ

ซึ่งจะมีผลกระทบซึ่งไปถึงงานด้านการเมือง  
อันเป็น "เค็มพ่น" ก้อนใหญ่ หากใครบางคนต้องการ  
ให้ประชาชนสนับสนุน "อยู่ต่อ" ในอำนาจหลังการ  
เลือกตั้ง

ที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีก 1 ปีข้างหน้า

ในการประชุมกรม.เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  
นัดแรกหลังการลาออกของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล จุด  
เริ่มต้นกระแสจับตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมปรับ  
กรม.ครั้งใหญ่

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ใน  
การประชุมวันดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับรัฐมนตรี ถึง  
ความจำเป็นต้องปรับกรม. ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า

ทำอย่างไรให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ตามโรดแม็ป  
ทั้งด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและปฏิรูปประเทศ  
จึงขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่ เข้าใจว่ามีความจำเป็น  
อย่างน้อยใจ อย่าเสียใจ

ขณะที่ พล.อ.อริสิทธิ์ ไชยวุฒิจ ุช่วยโฆษกรัฐบาล  
เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในช่วงท้ายการประชุม พล.อ.ประยุทธ์  
กล่าวกับรัฐมนตรีว่า

หลายคนในที่นี้ได้ทำงานร่วมกันมากกว่า 3 ปี ขอบคุน  
ทุกคนที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ ไม่มีใครทำผิดพลาด  
บกพร่องหรือทำผิด แต่มีความจำเป็นต้องปรับเพื่ออนาคต อย่า  
โกรธ และขอใช้อำนาจในฐานะนายกฯ ในการปรับเปลี่ยน

คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ถูกตีความเป็นการ "บอกลา"  
รัฐมนตรีบางคน ที่จะไม่มีชื่ออยู่ในรัฐบาล "ประยุทธ์ 5"

ที่ว่าเป็นการบอกลา เนื่องจากหลังการประชุมกรม. 7  
พฤศจิกายน พล.อ.ประยุทธ์ก็เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำ  
เขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 25 ณ นครคานัง ประเทศ  
เวียดนาม ต่อด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่  
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนเดินทางกลับถึงไทย  
เช้ามืดวันที่ 15 พฤศจิกายน จากนั้นก็ได้เก็บตัวอยู่แต่ใน  
ทำเนียบรัฐบาล

จัดทำโผปรับกรม. ขึ้นตอนสุดท้าย



ในทางการเมืองมีข้อควรระวังว่า การจัดทำโผปรับกรม. ยิ่งใช้เวลารูปนานมากเท่าไร แรงกระเพื่อมก็จะตามมามากเท่านั้น โดยเฉพาะจากคนที่มิชื่อกาดการณ์ว่าจะโดนปรับออก

รวมถึงกระแสข่าวโผรายชื่อที่ถูกปล่อยออกมารายวัน **จนไม่รู้ว่โผไหนจริง โผไหน“มโน”ขึ้นมาเอง เพื่อหวังผลบางประการ**

ยกตัวอย่าง ที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีความเป็นไปได้มาก “ไม่”ได้มันนี่ม เช่น นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาชิก สานช. ที่มีข่าวถูกทาบเป็น รมว.ศึกษาธิการ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีต รมช.เกษตรฯ โกวตาพรรคชาติไทย ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ครั้งนี้จะมาเป็น รมว.เกษตรฯ แทน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่จะย้ายเก้าอี้ไปเป็น รมว.แรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีชื่อ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ จาก รมต.สำนักนายกฯ เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จาก รมช.ขึ้นเป็น รมว.พาณิชย์ โดยมี น.ส.ชุติมา บุญประภัตร โยกจาก รมช.เกษตรฯ มาเป็น รมช.พาณิชย์

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ย้ายจาก รมว.พลังงาน ไปเป็น รมว.ยุติธรรม ส่วนที่มีชื่อหลุดเก้าอี้ได้แก่ นางอรุณชกา สิบบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น

**ส**วนโผจับแพะชนแกะ หรือ“มโน”กันไปเอง

หลักๆ ก็คือข่าวที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เตรียมปรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออภท.กมว.กลาโหม ให้เหลือเพียงรองนายกฯ ตำแหน่งเดียว เพื่อลดแรงเสียดทานด้านภาพลักษณ์รัฐบาล

ซึ่งบังเอิญเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ “พีใหญ่ กสช.” อยู่ระหว่างเก็บตัว เรียกความพิทของร่างกาย ไม่ได้ออกมาให้ข่าวชี้แจงหรือตอบโต้ใดๆ ยิ่งทำให้มีคนจำนวนหนึ่งหลงเชื่อไปกับข่าวลือข่าวปล่อย

เช่นเดียวกับข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เตรียมทิ้งเก้าอี้ผบ.ตร. เพื่อไปรับตำแหน่งรมว.การพัฒนาสังคมฯ แทน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่จะโยกไปเป็นรมว.แรงงาน แทน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล

ซึ่งถูกตีราคาเป็นแค่ข่าวเดี๋ยม หวังให้เกิดผลกระทบซึ่งจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ไปยัง พล.อ.ประวิตร และจาก พล.อ.ประวิตร ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ ในที่สุด

แม้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะปฏิเสธ ยืนยัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจประชุมร่วมกับเอฟบีไอ ที่สหรัฐอเมริกา จะยังอยู่เป็นผบ.ตร.ต่อไป แต่ก็ไม่สามารถดับข่าวลือได้สนิท

**สุดท้ายยังต้องเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ออกมาเคลียร์ข่าวด้วยตัวเองทั้งหมด**

ยืนยันการปรับกรม.ที่กำลังจะมีขึ้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

**จะยังอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ปรับเปลี่ยน**

ส่วน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็ยังอยู่ แต่จะย้ายจาก รมว.เกษตรฯ ไปตำแหน่งอื่น โดยไม่บอกว่าตำแหน่งไหน รวมถึงข่าวการมีชื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะลาออกมาร่วมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวปฏิเสธเสียงดังฟังชัด

“ไม่มี เขาทำงานได้อยู่แล้ว จะเอามาทำไม อยากถามว่ากระแสข่าวที่ออกมาเป็นของใคร ใครเป็นคนปล่อยเก้าอี้วันนี้สื่อจะฟังตำรวจหรือฟังผม ตำรวจเป็นคนปรับหรือสื่อเป็นคนปรับ วันนี้ผมบอกว่าไม่มี ก็จบแล้ว”

เหล่านี้คือทิศทางกระแสข่าวและเรื่องวุ่นๆ เกี่ยวกับ “ประยุทธ์ 5”

ที่โหมหน่ำออกมาอย่างไร จะ “หล่อเหลา” หรือ “จืดจาง”ขนาดไหน ย่อมส่งผลต่ออนาคตของกสช. และตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้ากสช.

**ในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการปรับกรม. แต่เพียงผู้เดียว**

# ห่วงภาพลักษณ์กรม.

## 'บิกตู'ขออย่าวิจารณ์ปรับแก้ไ้มากเกินไปบนทอนกำลังใจ!

กรุงเทพฯ ● “โก๋กู” เผย “บิกตู” ขอสื่อไม่  
อยากให้เสนอข่าววิจารณ์ปรับ ครม.มากเกินไป  
เกรงบนทอนกำลังใจ ไม่เป็นผลดีต่อรัฐ  
มนตรีและภาพลักษณ์รัฐบาล “ออมสิน” ปลง  
ไม่ให้อยู่ที่กลับบ้าน คู่ใจเพื่อไทย “สุณิสา-  
อนุสรณ์” แท็กทีมถล่มนายกฯ ไม่กล้าปรับ  
รัฐมนตรีที่เป็นตัวปัญหาสำคัญพัน ครม.  
เพราะเคยร่วมยึดอำนาจด้วยกันมา จีบปาก  
จีบคอเตือนอย่าฟังแต่คำสอพลออย่างเดียว  
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวัน  
เสาร์ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ  
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ติดตามการนำเสนอ  
ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านสื่อ  
แขนงต่างๆ โดยย้ำว่า เข้าใจดีถึงการทำให้  
หน้าที่ของสื่อ แต่ไม่อยากให้นำเสนอหรือ  
วิพากษ์วิจารณ์จนมากเกินไป เพราะการ  
รายงานข่าวและแสดงความคิดเห็นในขณะ  
นี้ล้วนอยู่บนพื้นฐานของการคาดเดา ซึ่งไม่  
เกิดประโยชน์

“อาจบนทอนกำลังใจในการทำงาน  
รวมทั้งไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวรัฐมนตรีและ  
ภาพลักษณ์ของรัฐบาลโดยรวม”

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า นายกรัฐ  
มนตรียืนยันว่าการเลือกตัวบุคคลมาดำรง  
ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นการพิจารณา  
ด้วยตัวเอง โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ  
และความเหมาะสม โดยเฉพาะกับสถานการณ์  
ในปัจจุบัน จึงขอให้สื่อและพี่น้องประ  
ชาชนรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ  
เขากล่าวว่า เมื่อได้รับทราบและ ครม.  
ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว นายกรัฐมนตรีจะ  
เร่งรัดการทำงานด้วยความฉับไว รวดเร็ว  
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของประ  
เทศที่รออยู่อีกมากมาย

ด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมน  
ตรียุติธรรมประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ จน  
ถึงขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ได้แจ้งหรือ  
ส่งสัญญาณอะไรเลย ที่นายกฯ บอกว่าจะ

ชัดเจนเดือนธันวาคม ก็ขอให้รอในตอนนั้น  
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองโพ ครม.ที่ออก  
มาอย่างไรบ้าง นายออมสินตอบว่า ไม่ค่อย  
ได้ดู ไม่สนใจ เพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ นา  
ยกฯ ไม่อยากให้เราไปเครียดมาก ให้ทำทุก  
อย่างไปตามเดิม

“สำหรับผมยังงี้ก็ได้ ถ้าอยู่ที่ทำงาน  
ไป ถ้าไม่ให้อยู่ที่กลับบ้าน ก็สบายดี ยืนยัน  
ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ ทั้งสิ้น วันอังคาร  
หน้าผมก็ไปประชุม ครม.ตามปกติ ก็เข  
ายังไม่ได้ปลด ก็ไปประชุมตามปกติ” นาย  
ออมสินกล่าว

สำหรับความคืบหน้าการปรับ ครม.  
พล.อ.ประยุทธ์ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเสร็จ  
แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการนำขึ้นทูล  
เกล้าฯ ถวาย พร้อมระบุจะไม่มีการควม  
ตำแหน่ง รว.กลาโหม ตามที่มีกระแสข่าว  
โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังเป็นรอง  
นายกรัฐมนตรี ควมตำแหน่ง รว.กลาโหม

อ่านต่อหน้า 10

## ห่วงภาพลักษณ์

เช่นเดียวกับ “บิกปีกอก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า  
จินดา ที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังเป็น รว.  
มหาดไทย

### 'ฉัตรชัย' หนักเหนียว

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.  
เกษตรและสหกรณ์ ไม่มีการปรับออก แต่  
นายกฯ ไม่ได้ระบุว่ายังเป็นเก้าอี้เดิมหรือ  
ไม่ ท่ามกลางหลายกระแสข่าวทั้งโยกไปนั่ง  
รว.แรงงาน ตอรองนั่งรองนายกฯ รวม  
ถึงกระแสข่าวล่าสุดนั่งในตำแหน่งเดิมคือ  
รว.เกษตรฯ

ส่วนนายสุวัจน์ ทัศนียุทธนะ รว.  
ยุติธรรม มีกระแสข่าวสะพัดจะถูกปรับเช่น  
เดียวกัน โดยมีชื่อ พล.อ.อนันตพร กาญจน  
รัตน์ รว.พลังงาน โยกมาเป็น รว.  
ยุติธรรมแทน ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  
นายสุวัจน์ได้เคยพูดกับข้าราชการใน

กระทรวงว่า “ไม่มีปัญหาอะไร หากใครจะ  
เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทน”

ด้านรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจ ซึ่งนายกฯ  
มอบอำนาจให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นคน  
ตัดสินใจ ที่ล่าสุดในส่วนของกระทรวง  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมคิด  
ตัดสินใจให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ จาก รมต.  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น รว.  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนนาง  
อรรชกา สีบุญเรือง ที่จะหลุดจากตำแหน่ง  
โดยให้เหตุผลว่า ต้องการให้ไปขับเคลื่อน  
ไทยแลนด์ 4.0

ขณะที่กระทรวงคมนาคม ก่อนหน้า  
นี้มีกระแสข่าวมาตลอดจะมีการเปลี่ยนตัว  
รว.คมนาคม ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าส่วน  
ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ยังคงนั่ง  
เก้าอี้เดิม รว.คมนาคม

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ  
จากทำเนียบรัฐบาลว่า ยังเป็นไปอย่างปกติ  
ไม่มีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีที่ทยอย  
เข้ามาเก็บของแต่อย่างใด หลังมีข่าวว่า  
รัฐมนตรีบางรายรู้ตัวแล้วว่าจะถูกปรับย้าย

ส่วนท่าทีของฝ่ายการเมืองนั้น ร.ท.  
หญิงสุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกพรรค  
เพื่อไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์พูดออก  
มาได้อย่างไรว่าไม่อยากให้สื่อมวลชนสนใจ  
และวิจารณ์ข่าวการปรับ ครม. ในเมื่อเรื่อง  
การบริหารบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของ  
พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพวก แต่เป็นเรื่อง  
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และเป็นเรื่องที่  
อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะ  
ไม่ได้ตั้งความหวังว่าการปรับ ครม.ครั้งนี้  
จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น แต่ประชาชนและ  
สื่อมวลชนมีสิทธิ์ที่ทั้งท้วงและตรวจสอบการ  
ใช้อำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า จะกล้า  
ตัดพรรคพวกที่ไร้ฝีมือในการบริหารและมี  
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสออกไป  
จาก ครม.หรือไม่



## อย่าพึ่งคำสพอล

“พล.อ.ประยุทธ์อย่าดีแต่พูดว่ายึดหลักความรู้ความสามารถในการปรับ ครม. เพราะทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่า พล.อ.ประยุทธ์คงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงแบะท่าออกมาว่าไม่กล้าปรับรัฐมนตรีที่เป็นตัวปัญหาสำคัญออกไปพ้น ครม.ได้ คงเพราะเคยร่วมยึดอำนาจด้วยกันมา และยังต้องช่วยกันสืบทอดอำนาจต่อไปใช่ ไหม เลยกลับไม่เข้าค่ายไม่ออก ที่จริงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้าง และครครศึกษาความต้องการของสังคมจากโพลที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นกลาง อย่าพึ่งแต่คำสพอลอย่างเดียว”

ร.ท.หญิงสุณิสาภักดิ์กล่าวอีกว่า ผลสำรวจล่าสุดโดยกรุงเทพโพลล์ระบุว่า ร้อยละ 63 ของประชาชนในทั่วประเทศทุกภาคของประเทศไทย เชื่อมั่นว่าหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ท่านเห็นหรือไม่ว่าประชาชนอยากเลือกตั้งแค่ไหน

เธอยังบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ควรรับพลดลือกทางการเมือง และให้เสรีภาพแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้แล้ว เพราะภาพลักษณ์ของรัฐบาลและ ครช.ในสายตาชาวโลก คือเป็นเผด็จการที่กดขี่และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เห็นได้จากรายงานประจำปี 2560 ขององค์กรฟรีดอมเฮาส์ โนสหรับรัฐ ที่ระบุว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนไทยตกต่ำอยู่ในขั้นวิกฤติ และรุนแรงกว่าที่เกิดในเมียนมา โดยไทยมีคะแนนรวม 5.5 เต็ม 7 ซึ่งยิ่งได้คะแนนใกล้เคียง 7 มากเท่าไร แสดงว่ารัฐบาลของประเทศนั้นมีพฤติกรรมกดขี่และละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้คาดหวังหรือยึดติดกับตัวบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงจากการปรับคณะรัฐมนตรี เพราะรัฐบาลอาจเพียงแค่แก้ปัญหาภายในของรัฐบาลเอง ไม่เชื่อมั่นว่าปรับคณะรัฐมนตรีจะช่วยให้ผลงานของรัฐบาลดีขึ้นได้อย่างไร จะเป็นเพียงสมบัติ

พลัดกันชม หรือเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเท่านั้นหรือไม่ เพราะหากการปรับคณะรัฐมนตรีมีผลเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คงเห็นผลตั้งแต่การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งก่อนหน้า **ขว่างงไม่พ้นคอ**

“ตราบใดที่กัปตันเรือ นายกรัฐมนตรียังเป็นคนเดิม นโยบายยังเหมือนเดิม ประชาชนคงไม่คาดหวังอะไร นอกเหนือจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลนี้แก้ไขไม่ได้ ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังมาเป็นห่วงตั้งแต่วันแรกที ครช.เข้ามา ใครที่แสดงความความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารจะเรียกไปปรับทัศนคติ แม้แต่แกนนำ ยางพาราที่เพียงแคต้องการจะเปลี่ยนหนังสือเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางพาราคงต่ำ ก็ถูกหิ้วตัวเข้าค่ายทหารในเวลากลางคืน แม้รัฐบาลจะชี้แจงอย่างไรก็ขว่างงไม่พ้นคอ เพราะถ้ารัฐบาลบริสุทธ์ใจ ทำไมถึงไม่รอคุยตอนเช้า หรือทำไมไม่เชิญตัวไปที่ศาลากลางจังหวัด”

รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่ อยากให้มองคนไทยเป็นคนไทย มองคนเห็นต่างอย่างเป็นมิตร ทุกอาชีพที่เดือดร้อนในวิชาชีพอยากมาเรียกร้อง ทำไมต้องทำกันรุนแรงถึงขั้นนั้น ฟรีดอมเฮาส์ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากล ประเมินไทยมีอันดับสิทธิเสรีภาพในเรื่องการแสดงความคิดเห็นต่ำกว่าประเทศเมียนมาเสียอีก ซึ่งถ้าหากรัฐบาลจะภาคภูมิใจก็เป็นที่ลืลื แต่พรรคเพื่อไทยเห็นว่ายังไม่น่าพึงพอใจ ปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และเป็นดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือ และการยอมรับของนักลงทุน

นายอนุสรณ์เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเปิดพื้นที่ สิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้น 1.เปิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดเห็นให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 2.เปิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพการวิพากษ์วิจารณ์ให้กับสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 3.ครครยุติการเรียกคนเข้าค่ายทหาร แม้จะเรียกว่าปรับทัศนคติ แต่แท้จริงแล้วเป็นการข่มขู่คุกคามประชาชน

วันเดียวกันนี้ นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการ

เผยแพร่คลิปเสียงติดต่อของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อหวังผลทางการเมืองว่า เป็นการติดต่อเสียงทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า นายอภิสิทธิ์เป็นผู้สั่งการให้สลายการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อปี 2552 ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการนำเสียงของนายอภิสิทธิ์มาตัดต่อจากรายการเชื่อมั่นประเทศไทย และในโอกาสต่างๆ ทำให้เกิดข้อความตามความต้องการเพื่อใส่ร้ายพรรค อีกทั้งการส่งข้อความทางแอปพลิเคชัน โดยอ้างว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกที่นายกลิน เดวิส เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ส่งถึงนายอภิสิทธิ์นั้น ตนเห็นว่าข้อความในจดหมายดังกล่าวมีหลายประเด็นที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงสอบถามไปยังสถานทูต และได้รับการยืนยันว่า เอกอัครราชทูตสหรัฐไม่ได้ส่งจดหมายดังกล่าวมาถึงนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ได้เก็บข้อมูลทั้ง 2 กรณีไว้แล้ว หากมีการเผยแพร่หรือส่งต่อจะเอาผิดทางกฎหมายต่อไป และฝากไปถึงนายกรัฐมนตรึให้เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ และอย่าปล่อยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนมาร้องเรียนให้ภายหลังได้

นายราเมศกล่าวว่า กระบวนการต่อจากนี้ฝ่ายกฎหมายได้ตามเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว และหากพบบุคคลใดมีการส่งต่อข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ต่อไป ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะมีการไล่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อมิให้มีการใช้ช่องทางเหล่านี้บ่อนทำลายพรรคประชาธิปัตย์ ทำลายบุคคลของพรรคด้วยข้อความที่เป็นเท็จ ใส่ร้าย บ้ายสีในทางการเมืองอีกต่อไป

“ผมขอตั้งคำถามว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว แต่กลับไม่มีการดำเนินคดีอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ว่าควรที่จะจริงจังในการปราบปรามเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ไม่ปล่อยให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้วไปแจ้งความ แต่เรื่องกลับเงียบหายไป” นายราเมศกล่าว.



## เจ็อก้างยกเครื่อง 'ประยุทธ์ 5' ตัดหล่ม 'ระบบอุปถัมภ์' ยุค 4.0

แต่กว่าจะเป็นปัญหารอบตัว “บักตู” ที่พิลวัน ด้วยบุญคุณ ความใกล้ชิด ความผูกพัน ภายใต้บริบทที่ใหญ่กว่าคือผลประโยชน์ส่วนรวม คือประเทศชาติและประชาชน ทำให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้นำประเทศติดขัด และมีเงื่อนไข เพราะไม่กล้าตัดเนื้อร้ายออกไปจากร่างกายได้ ต้องรักษาสภาพอาการไปจนกว่าจะพ้นจากอำนาจ

ท่ามกลางเหตุการณ์ก่อนการปรับคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 5” มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายประการที่น่าไปสู่การตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ได้แก่ เหตุการณ์ที่กระทรวงแรงงาน จนพัฒนาการไปสู่การยื่นใบลาออกของ “บักบี” พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล น้องรักใกล้ชิด “บักป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ตั้งแต่รับราชการในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และมานั่งทำงานเป็นฝ่ายเสนาธิการฯ หน้าห้องตั้งแต่ พล.อ.ประวิตร เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 จน

มาเป็นเจ้ากระทรวงกระทรวงกลาโหม รวมระยะเวลาหลายสิบปี

ต้องยอมรับว่าในห้วงที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ตามจิ้งจอกที่สั่งการแบบถี่ยิบ หลายคนถูก “แฉง” ในที่ประชุม อีกทั้งรัฐมนตรีที่มีอยู่ “บักตู” ไม่ได้เป็นคนเลือกทั้งหมด แต่มีการส่งเข้ามาตามโควตาของ “บักป้อม” การแก้ไขปัญหาก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็ไม่กล้า “ทิ้งตรง” ลงไปที่เจ้ากระทรวง เพราะเกรงใจคนที่ส่งเข้ามา





พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

แต่ปัญหาที่ไม่สามารถ  
ทำให้งานลุล่วงเป็นรูปธรรม ก็  
ส่งผลกระทบต่อความคาด  
หวังของสังคม และเป่า  
หมายของ พล.อ.ประยุทธ์  
ที่ต้องการให้เกิดผลอย่าง  
ชัดเจน อีกทั้งมีตัวชี้วัด  
ให้สังคมได้เห็น ไม่  
ต้องมานั่งลบคำ  
ปรามาสว่า "ดี  
แต่พูด" มี

ทั้งอำนาจ  
และ

กฎหมาย  
พิเศษ แต่  
ก็ยังไม่เห็น

ผลงาน ทั้งหมดจึงกระทบต่อตัว พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง

อีกทั้งโพลหลายสำนักที่ระบุว่า ประชาชนยังไม่พอใจผล  
การทำงานของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย  
เฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของคนใน  
ทุกระดับชั้น เพราะปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใกล้ตัว สะท้อนออกมา  
เป็นตัวเลขวความนิยมของนายกฯ ประยุทธ์ ที่ลดลงฮวบฮาบตาม

ที่ปรากฏจากผลสำรวจ

ยังไม่แนบข่าวที่กระเซ็นกระสาย ทั้งปัญหาความไม่  
ชอบมาพากลในการบริหารงาน การทุจริตคอร์รัปชัน  
ในแบบที่ไม่มีไ้เสร็จ โดยเฉพาะในกระทรวง  
เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาการโยกย้ายข้าราชการใน  
หน่วยงาน คนมีลี ที่อาจจะหนักกว่าในยุคก่อน มิ  
พักต้องพูดถึงเรื่องการปฏิรูปองค์กรที่เป็นเรื่องใหญ่  
ระดับโครงสร้างว่าจะทำได้จริงหรือไม่ หรือแค่  
หนังโฆษณาที่ขยายภาพลักษณ์เชิงหลักการชื่อเวลาไป  
ถึงวันลงจากอำนาจเท่านั้น

แต่ทว่าเป็นปัญหาหอบตัว "บิกตู" ที่พัลวัน ด้วย  
บุญคุณ ความใกล้ชิด ความผูกพัน ภายใต้บริบทที่ใหญ่  
กว่าคือผลประโยชน์ส่วนรวม คือ ประเทศชาติและ  
ประชาชน ทำให้การตัดสินใจในการแก้ไข  
ปัญหาของผู้นำประเทศติดขัด  
และมีเงื่อนไข เพราะไม่  
กล้าตัดเนื้อร้ายออกไป  
จากร่างกายได้ ต้อง  
รักษาสภาพอากาศ

ไปจนกว่าจะพ้นจาก  
อำนาจ

ก่อนหน้านั้นนัก  
สังเกตการณ์ทางการเมือง  
มองว่า ถึงเวลา  
ที่จะมีการ “ยกเครื่อง

กรม.” อย่างเอา  
จริงเอาจัง ก่อน  
ที่ คสช.จะลงจาก  
หลังเสือ เพื่อใช้

ช่วงเวลาที่เหลืออยู่แสดงให้เห็นประชาชนได้ประจักษ์ว่า เลือกคนเข้า  
มาลงงาน เพื่อให้ทั้งทำก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง

เช่น มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะควบตำแหน่ง รมว.  
กลาโหม แทนที่ พล.อ.ประวิตร ทำให้ พล.อ.ประวิตรเหลือเพียง  
ตำแหน่งรองนายกฯ ตำแหน่งเดียวเท่านั้น ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย  
นั้น จะถูกโยกจากกระทรวงเกษตรฯ มานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี  
แทนที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ที่ถูก  
ปรับออก ขณะเดียวกัน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.  
ศึกษาธิการ คาดว่าจะถูกปรับออกเช่นกัน เพื่อเปิดทางให้นายวุฒิ  
ศักดิ์มาเป็น รมว.ศธ.แทน

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปได้สูงที่นางอภิรดี ตัน  
ตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ จะถูกปรับออก และให้นางชุตินา บุญย  
ประภัสร์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.กระ  
ทรวงเกษตรฯ กลับมานั่งเก้าอี้ รมว.พาณิชย์แทน รวมถึงเก้าอี้ใน  
กระทรวงพลังงานของ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน  
อาจถูกปรับออกเพื่อให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวง  
พลังงาน มาเป็นแทน

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือการหายตัวไปของ พล.อ.ประวิตร ที่  
มักเกิดขึ้นช่วงมีข่าวการปรับ กรม. เลยไปถึงช่วงโยกย้ายทหาร  
ที่มีทั้งข่าวว่าป่วย-เดินทางไปต่างประเทศ และเมื่อคลื่นลมสงบ  
พล.อ.ประวิตรก็จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง เมื่อรักษาเก้าอี้ รมว.  
กลาโหมไว้ได้

แม้กระทั่งความเคลื่อนไหวล่าสุดจากการสัมภาษณ์ของ

พล.อ.ประยุทธ์ ค่อนข้างชัดว่า การปรับ กรม.

ครั้งนี้ เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 อย่าง

“บิ๊กมฆง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริ

กัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

ยังอยู่ใน กรม. แต่จะขยับจาก

“ชยะใต้พรม” ไปยังกระทรวง

ใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เช่น

เดียวกับ พล.อ.ประวิตร ที่ยัง

อยู่ในถ้ำ ยังอยู่ใน กรม.ต่อไป

และรอลุ้นเมื่อ กรม.ประกาศ

ว่าจะยังได้นั่งควบเก้าอี้ รมว.

กลาโหม “คุมทหาร” ใน

ยุคนี้ต่อไป

หรือไม่

แต่ถึงแม้ “บิ๊กป้อม” จะอยู่หรือไป พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ไปคุม  
กองทัพ ตามที่ได้สัมภาษณ์ว่า “ไม่ควบ แล้วจะเอาอะไรอีก ทุกวัน  
นี้ผมก็ควบคุมกระทรวงอยู่แล้ว เพราะมันเป็นนโยบายของผม ริเริ่ม  
นโยบาย วิสัยทัศน์ต่างๆ ก็ใส่ลงไป จากนั้นก็มีการติดตาม

การขับเคลื่อนในฐานะที่กำกับดูแล

เท่ากัน เราก็ต้องรู้ในทุก

กระทรวงอยู่แล้ว ไม่ใช่

เก่ง แต่ต้องรู้ว่า

เราจะบริหาร

อย่างไร

พร้อมกับรับ

ฟังความ

คิดเห็น

จากทุก

ภาคส่วน จากสื่อ โซเชียลมีเดีย เพื่อนฝูง พี่น้อง ใครบอกมาก็ฟัง  
ไม่เห็นใจผมบ้างหรืออย่างไร ในหัวผมต้องยอต้องสรุปเท่าไร....

เรื่อง กรม.วันนี้ขอให้จบเสียที ที่พูดๆ กันมาไม่มี นักการ  
เมืองที่ว่าจะเข้ามาก็ไม่มี เลิกถือกันเสียที ขณะนี้อยู่ระหว่างการ  
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ก็คงไม่นาน อย่างไรก็ภายในเดือน  
ธ.ค.นี้ โอเคนะ ภายในเดือน ธ.ค. ขอให้ใจเย็นๆ” พล.อ.ประยุทธ์  
ระบุ

เลยไปถึงกระแสข่าวที่มีชื่อ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย  
จินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ลาออกจากบอร์ดิบริษัท การ  
บินไทยฯ จนหลายคนมองว่าอาจจะเข้ามานั่งในเก้าอี้ รมต.ประจำ  
สำนักนายกฯ เพื่อให้เก้าอี้ ผบ.ตร.ว่างลง และดัน พล.ต.อ.ศรีวิราช  
รังสิพรพาทมณฑล รอง ผบ.ตร.ขึ้นมาเป็นแทน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ก็  
ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าว

“ไม่มีเขาทำงานได้อยู่แล้ว จะเอามาทำไม อยากถามว่า  
กระแสข่าวที่ออกมาเป็นของใคร ใครเป็นคนปล่อยเก้าอี้ วันนี้สื่อจะ  
ฟังตำรวจ หรือฟังผม ตำรวจเป็นคนปรับ หรือสื่อเป็นคนปรับ วัน  
นี้ผมบอกไม่มีก็จบแล้ว จะหาเหตุอะไรมาได้ก็มาซักต่อกัน  
ทำไม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

แต่ที่เป็นข้อเท็จจริงคือ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล อดีต  
ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย “บิ๊กช้าง” เป็นทหารม้าที่เข้ามา  
ทำงานในฝ่ายอำนวยการ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก  
นโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม ดูแลครอบคลุมงานอย่าง  
กว้างขวาง

ในช่วงที่ พล.อ.ประวิตรดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม  
ก็ทำหน้าที่เหมือนเลขานุ หรือ แม่บ้านหลายๆ รับทั้งงาน  
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิ  
รูปฯ “รับหน้าเสื่อ” เป็น  
ประธานการตรวจสอบ  
ความไม่ชอบมาพ  
ากลต่างๆ โดยเฉพาะ



โครงการอุทยาน  
ราชภัฏดี ถือเป็น  
“น้องรัก” ของ  
“บ๊องบ่อม” อีกคน มี  
ความแน่นอนว่าจะ  
เข้าไปนั่งในโควตา

“บ๊องบ่อม” แทน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล

กระนั้น พล.อ.ประยุทธ์อธิบายว่า การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มุ่งหวังนำคนที่เข้ามาให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และไม่ได้หมายความว่าคนเก่าไม่ดี แต่คนไทยเป็นคนขี้เบื่อ ตนก็จะดูให้ และจะปรับให้ ทั้งหมดดอยากเรียนว่าเราได้มีการคุยและหารือ ไม่ว่าจะปรับคณะรัฐมนตรี 1-2-3-4 ทุกคนต่างทำงานมาด้วยกัน ถ้าจะบอกว่าทำไม่ดี ก็อยากจะทำถามกลับว่า แล้วมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไร ก็เป็นเพราะทุกคนทำงานร่วมกันมา ก็ต้องมีคนที่สานต่อ มีคนที่ได้เริ่มต้นไปแล้ว ถึงวันนี้ก็ต้องพักผ่อนทำนองนี้

“เอาเป็นว่าผมหาคนที่เหมาะสมเข้ามาแล้วก็แล้วกัน ในเมื่อนักการเมือง ประชาชน ยังมีปัญหาอยู่บางประการ ก็ต้องการให้เขาสร้างความไว้วางใจให้เชื่อใจให้ได้ ซึ่งผมไม่ได้ติดตึงนักการเมืองเลย” นายกรัฐมนตรีระบุ

นอกจากนั้นยังมีกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งผลการตรวจสอบ 2 รัฐมนตรีที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 คือ นายอุตตม สาวนายน รว.อุตสาหกรรม และ นายสนธิ จิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งให้นายกฯ กล้าตัดสินใจ

“เมื่อส่งมา ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมว่าอย่างไร ถ้ายังไม่ตัดสิน ยังไม่ชัดเจนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สู้กันไปก่อน หมายความว่ายังทำงานได้ เรื่องนี้ผมรู้รายละเอียดแล้ว ก็ต้องไปดูก่อนว่าหุ้นดังกล่าวมีการถือครองก่อนหรือหลังในการเข้ามาเป็นรัฐมนตรี เรื่องนี้ต้องว่ากันอีกที ดูทั้งกฎหมายเก่าและใหม่ เรื่องนี้ยังถกแถลงกันอยู่ วันนี้เมื่อ ป.ป.ช.ส่งเรื่องมาก็คือส่งมา เมื่อมีคนฟ้องก็ส่งมา กระบวนการยุติธรรมก็ต้องไปสอบสวน ถ้าสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีปัญหา ก็จบ ซึ่งความจริงแล้วยังไม่มีข้อยุติก็ต้องว่าไปตามหลักฐาน ตามกฎหมาย ส่วนการปรับครม.ครั้งนี้ ก็ได้มีการพิจารณาและดูถึงกรณีผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

จากปรากฏการณ์ก่อนเข้าสู่การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ว่าจะจะเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่คะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ ตกลงมา

เลยไปถึงคำถาม 6 ข้อ ที่ถามประชาชนท่ามกลางกระแสนักการเมือง และพรรคการเมืองที่ออกมาเรียกร้องให้ คลช.ปลดล็อก

1.วันนี้เราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่? 2.การที่มีแต่พรรคการเมืองเดิม นักการเมืองหน้าเดิมๆ แล้วได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูป และทำงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่? 3.การที่ คลช. จะสนับสนุนพรรคการเมืองใด ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ คลช.ใช่หรือไม่

เพราะนายกฯ ก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้ว

4.สิ่งที่ คลช.และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ 5.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่? เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้านี้ คลช.และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง การแบ่งแยกประเทศเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมืองใช่หรือไม่?

6.รัฐบาลและการเมืองที่มาจากทางเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอหรือไม่?

และข้อสังเกตเพื่อพิจารณา เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว คอยตำหนิ คลช., รัฐบาล, นายกรัฐมนตรี บิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ ผากถามที่น้องประชาชนว่าเป็นเพราะอะไร

ยังไม่นับรวมกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เพิ่มมาตรการการตรวจสอบทุจริต และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการระดับล่าง

“พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค

และ กอ.รมน.จังหวัดบูรณาการประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้มงวดกวดขันปฏิบัติงานตามนโยบาย และให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบตามช่วงระยะเวลา” พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระบุ

นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำการจัดระเบียบสังคม กอ.รมน.ได้ตรวจสอบไม่ให้เกิดการฉ้อฉล โดยเฉพาะสถานบันเทิง และกลุ่มต่างๆ ในสังคม ดูแลให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ ส่วนกรณีที่มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ต่างๆ นั้น กอ.รมน.ได้ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรม พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีเพียง 1 เบอร์เห็นดีของจำนวนประชากรในพื้นที่ ซึ่งอาจจะตรวจสอบได้ไม่ครอบคลุม หากประชาชนให้ความร่วมมือถือเป็นเรื่องดี สามารถแจ้งข้อมูลได้ยัง กอ.รมน.จังหวัด

“ผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ชั้นนอก โดยประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ และขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดี คลช.เคยจัดระเบียบสังคม เช่น การห้ามขายของบนทางเท้า การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ กลับมาเป็น

เหมือนเดิมอีก" โฆษก กอ.รมน. กล่าว

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ในการยกเครื่อง หรือปฏิรูป ครม.ได้ตามใจตัวเอง แต่ต้องใช้ความต้องการของประชาชน ผ่านผลสำรวจโพล ข้อวิจารณ์ต่างๆ ที่ไปเปรียบเทียบกับผลการทำงานของนักการเมืองที่มาจากทางเลือกตั้ง เพื่อให้ "คนใน" เห็นว่า การตัดสินใจปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นมีเหตุผล และเป็นเรื่องของส่วนรวม

น่าสนใจว่า การปรับ ครม.ครั้งนี้ จะเปลี่ยนรูปโฉมไปขนาดไหน จะเป็นการปรับแค่จำนวน ปรับตามคุณภาพ หรือปรับแบบพบกันครึ่งทาง เพื่อประนีประนอม ตามระบบอุปถัมภ์ของไทย และกระดง ครม.ประยุทธ์ 5 ไปจนกว่าจะจบภารกิจ.. รอชม!!!!

## ทีมข่าวการเมือง



## ชูชบิการบ้าน นินทาการเมือง

**ท**หากเป็นไปตามหน้าเสื่อของข่าวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไว้ การปรับ ครม.ครั้งนี้จะเป็นแค่การ “ปรับ



**พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ**

เท่าที่จำเป็น” โดยเป็นการขยับ ปรับ เปลี่ยน และตั้งคน

มาแทน “บิ๊กบี้” พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ที่ลาออกจากตำแหน่ง รมว. เร่งงานเท่านั้น ทำให้โควตาดังกล่าวยังอยู่ในส่วนของ “บิ๊กป้อม”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ต้องหาค้นใกล้ชิด แต่มีฝีมือในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมเข้ามาแทนที่

ทำให้มีชื่อของ “บิ๊กช้าง” พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมหมาดๆ ที่

ไปยื่นใบลาออกจากสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปรากฏขึ้น

มา เพราะเมื่อครั้งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ถือเป็นมือ

ทำงานคนสำคัญให้ “บิ๊กป้อม” ดูกานด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์



**พล.อ.ชัยชาญ  
ช้างมงคล**

เพื่อการปฏิรูป ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นในทุกภาคส่วน แต่ในที่สุดจะตอบโจทย์ปัญหาของประเทศในกระทรวงที่จะไปนั่งได้มากน้อยแค่ไหน คงต้องรอชม

แต่ที่ฮือฮาคงเป็น “มือบิเชียร์” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.

เกษตรและสหกรณ์ ที่บุกไปมอบดอกไม้ให้ถึงกระทรวง เพราะ

ซาบซึ่งนโยบายและมาตรการสินค้าเกษตรที่รัฐมนตรีทำมา เห็น

แล้วนึกถึงภาพคุ้นๆ ในอดีตที่นักการเมืองมักใช้ภาพเหล่านี้ค้า

ยันเก้าอี้ตัวเอง แต่ไม่ยอมเชื่อว่า “กรม.ทหาร” โดยเฉพาะเพื่อนนา

ยกฯ จะเล่นบทนี้กับเขาเป็น สำหรับเก้าอี้ รมว.กลาโหม

ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มีแรงลั่นอยู่หลายริกเตอร์

ยังไม่รู้ว่าผลจากการปรับ ครม.จะออกมา

อย่างไร ดูเหมือนจะ “ซัวร์” แต่ก็ “ไมซัวร์”

เมื่อดูฟังคำสัมภาษณ์ของ “นายกฯ บิ๊กตู่” แต่ที่แน่ๆ งดกำหนดการแล้ว “หายตัว”

ไปตามสูตร ไปรอลุ้นอีกทีวันที่ 19 พ.ย.นี้ที่มีกำหนดการเปิดงานมหกรรมทางเรือที่ พัทยา จ.ชลบุรี

แต่ข่าวลือเรื่อง “ป่าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี “ป่วย”

ก็ยังออกมาเป็นระลอก โดยเฉพาะ



**พล.อ.ฉัตรชัย  
สาริกัลยะ**

ช่วงเกือบสุดสัปดาห์ แรงเป็นพิเศษ ทว่าเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา “โก๊ะจ๊กตง” อดีตนายกรัฐมนตริลิงคโปร้ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบองคมนตรี สบายข่าว ลือไปแบบที่ควันไฟยังไม่จางหาย สายข่าวย้ำว่า “ป่าเปรม” ยังยิ้มแยมแจ่มใสในวัยใกล้ 100 ปี

อาจจะดูเรียบเหงาไปซักหน่อย

สำหรับความตื่นตัวของประชาชนที่จะเดินทางมาตอบ 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี ขนาดในช่วงแรกที่ศูนย์ดำรง

ธรรมทั่วประเทศ ปรากฏว่ามีประชาชนมายืนนับรถประชาชนเพื่อแสดงความเห็น

บางตา กว่าที่จะเข้าสู่โหมตการเลือกตั้ง พรรคการเมืองขยับตัว

ไม่ว่า “โพลนายกฯ” จะบ่งชี้ถึงกลุ่มตัวอย่างที่น่าไปใช้อ้างอิงได้แค่ไหน

ขึ้นชื่อว่าเรื่อง “ความเชื่อ” และ “ศรัทธา” แล้วไม่มีใครอยากไปลบหลู่

ลาลูกรวมอยู่ทหารเรือชุดพบปืนใหญ่โบราณ 12 กระบอกฝังอยู่ที่ดินกรมอยู่ทหารเรือ

ลึกกว่า 2 เมตร โดยคาดว่าจะเป็นปืนต้น ยุครัตนโกสินทร์ หลอมมาจาก

ประเทศอังกฤษ กระบอกใหญ่สุดหนักถึง 5 ตัน เตรียม้นำ

ไปตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84

พรรษา และ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ ก็

จะประสานไปตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วย

แต่ที่เล็งๆ กันเป็นพิเศษก็คงเป็น “เลขป็น” แต่ละกระบอก

ปรากฏว่าใครจด ใครจำไปเสี่ยงโชค ชาวว่ากระเป่าตุงเป็นทิวแถวเมื่อวันที่ 16 พ.ย.



**พล.อ.เปรม  
ติณสูลานนท์**

# ที่เด็ดประยุทธ์5 ปรับตัวทีมเศรษฐกิจ

## บิ๊กข้างยึดจับกัง1 'ยุคส'ร่วงเรือแป๊ะ

ทูลเกล้าฯ ครม. “ประยุทธ์ 5” !! “บิ๊กข้าง” พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล คุมแรงงาน “อาคม” หลุดคมนาคม “บิกตู” ขอย่าเดา หวั่นบั่นทอนกำลังใจทำงาน ยันเลือก คนมีความรู้-ความสามารถ “สมคิด” แจ่ม ♦ *อ่านต่อหน้า 2*

### ประยุทธ์5 □ ต่อจากหน้า 1

ปรับเล็กทีมเศรษฐกิจ “เพื่อไทย” เขี่ย ปรับ ครม. เล่นแก้อัดดนตรี อุบได้ตั้งเป้ากวาดเก้าอี้ ส.ส.ทะลุ 250 เสียข.ปชป.ชี้ สูตรคำนวณ ส.ส. ศรีธัญชัย ฟันธงยึดอำนาจ รอบสอง “สมชัย” คาด กาเบอร์ ท้องถิ่น หลังเลือกตั้งระดับชาติ มหาดไทย ชงเลือก อบจ. อันดับแรก

#### □ “บิกตู” ขอย่าเดา โศครม.

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ติดตามการนำเสนอว่าการปรับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านสื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเข้าใจถึงการ ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่ไม่ขอให้นำ เสนอหรือวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไป เพราะ การรายงานข่าวและแสดงความคิดเห็นในขณะ นี้ ล้วนอยู่บนพื้นฐานของการคาดเดา ซึ่งไม่เกิด ประโยชน์และอาจบั่นทอนกำลังใจในการ ทำงาน รวมทั้งไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวรัฐมนตรี และภาพลักษณ์ของรัฐบาลโดยรวม

#### □ โปรดเกล้าฯเร่งลุยงาน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีขึ้นชั้นการเลือกตัวบุคคลมาดำรง ตำแหน่งใน ครม.ชุดใหม่พิจารณาด้วยตัวเอง โดยยึดหลักความรู้ความสามารถและความ เหมาะสมโดยเฉพาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงขอให้สื่อมวลชนและประชาชนรอดูติดตาม ประการอย่างเป็นทางการเมื่อครม.ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ นายกรัฐมนตรีจะเร่งรัดการทำงาน ด้วยความฉับไว รวดเร็วเพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพปัญหาของประเทศที่รออยู่อีก มากมาย

#### □ “สมคิด” แจ่มปรับเล็กทีมศก.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการปรับครม.ในส่วนของ ทีมเศรษฐกิจ จะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วน แต่ ยืนยันไม่กระทบการเดินหน้าปฏิรูปฟื้นฟูระบบ เศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะการปรับ ครม.จะเสร็จ ในช่วงต้นเดือน ธ.ค. แต่ทั้งนี้อาจเร็วหรือช้า กว่านั้น เพราะไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน

#### □ “บิ๊กข้าง” เก็บตัวรองานใหญ่

ส่วนความคืบหน้า ภายหลัง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล อดีตรองเลขาธิการสภา

ขึ้นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ท่ามกลางกระแสข่าว ถูกทาบทามให้ไปดำรง ตำแหน่ง รมว.แรงงานคนใหม่ในครม. ประยุทธ์ 5 โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อ พล.อ.ชัยชาญ ทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์เพื่อสอบถามถึงสาเหตุ ลาออกจากตำแหน่ง สนช. เพื่อความชัดเจนแต่ พล.อ.ชัยชาญไม่รับสายโทรศัพท์ และไม่ตอบ ไลน์ เหมือนเช่นปกติที่ผ่านมาโดยคาดว่า พล.อ.ชัยชาญอยู่ระหว่างเก็บตัวเงียบเพื่อเตรียม ปรองดองใหม่ใหญ่กว่าเดิม

#### □ เปิดประวัติพล.อ.ชัยชาญ

ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล หรือที่ สื่อมวลชนมักเรียกว่า “บิ๊กข้าง” จบการศึกษา จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27 เป็นนายทหาร เหล่าทหารม้า เติบโตมาจากสายยุทธการ ของกองทัพบก ก่อนถูกโยกไปที่กระทรวง กลาโหม เพื่อดูแลงานของสำนักนโยบายและ แผนกระทรวงกลาโหม กระทั่งได้เป็น ผอ. สำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม ต่อ มาในปี 2559 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น

#### □ ทูลเกล้าฯ โศครม. บิกตู 5

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงาน ความเคลื่อนไหวการปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 ว่า ขณะนี้รายชื่อครม.ใหม่ทั้งหมดที่พล.อ.ประยุทธ์ ปรับปรุงในบางรายชื่อให้มีความเหมาะสมได้นำขึ้นทูลเกล้าฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีแนว โนม์ว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรมว. พาณิชย น.ส.สุติมา บุญประภักตร์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ มาเป็น รมช.พาณิชย์ ขณะที่นาย วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย



ลัษรรมคำแหง เป็น รว.ศึกษาธิการ

## □ “บิ๊กข้าง” นั่งจับกั๊ง 1

ส่วนของกระทรวงแรงงาน มีแนวโน้มว่าจะดึงพล.อ.ชัยชาญ ช่างมงคล อดีตรองปลัดกระทรวงขึ้นเป็นรมว.แรงงาน อย่างไรก็ตามในสมัยที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพล.อ.ชัยชาญเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการทำประมงผิดกฎหมาย

## □ “ยุค” วิตกนั่ง “เรือแป๊ะ”

สำหรับกระแสข่าวก่อนหน้าที่ว่ามีการทาบทามนายชวลิต ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มานั่งรมว.เกษตรและสหกรณ์นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกรงว่าจะถูกโจมตีจากพรรคการเมืองและมองว่าเป็นการอิงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จึงมีความชัดเจนว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งรมว.เกษตรฯ จะเป็นคนของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ขณะที่ นายลักษณ์ วจนานวัช อดีตรองอธิบดีกรมการข้าว เป็นรมว.เกษตรฯ

## □ “สุวิทย์” นั่งเก้าอี้รมว.วิทย์

ขณะที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกโยกข้ามไปเป็นรมว.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนนายสมชาย ชาญชัยกุล อดีตรองอธิบดีกรมการข้าว เป็น รมช.อุตสาหกรรม ขณะที่ นายอภิศักดิ์ ดันดิรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรมว.คลังเช่นเดิม ส่วน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม มีแนวโน้มว่าจะถูกปรับออกเนื่องจากมีปัญหาการทำงานโครงการต่าง ๆ ลำช้า

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมบรรยากาศยังคงนิ่ง ไม่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมเก็บของใช้ส่วนตัวของนายสุวัจน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.จะนั่งเก้าอี้แทน

## □ พท.เย้ยไม่เชื่อผลงานดีขึ้น

อีกด้านหนึ่งนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่คาดหวังการปรับครม.จะช่วยให้ผลงานของรัฐบาลดีขึ้นเพราะเป็นเพียงสมบัติผลัดกันชมหรือเล่นเก้าอี้ดนตรีเท่านั้น

หรือไม่ทราบใดที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนเดิม นโยบายเหมือนเดิม ประชาชนคงไม่คาดหวังอะไร นอกเหนือจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลแก้ไขไม่ได้ ขณะที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังน่าเป็นห่วง ใครที่แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ทหารจะเรียกปรับทัศนคติ พร้อมเตือนว่าปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ดังนั้นพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา และควรมีการเรียกคนเข้าค่ายทหาร

## □ ชัดแนวคิดระบบราชการ

เช่นเดียวกับ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย วิเคราะห์ว่า การปรับครม. ประยุทธ์ 5 มีข้อจำกัดคือ การเอาบุคคลจากข้าราชการประจำ ๆ และบุคคลที่มีคอนเนกชันจากโครงการฝึกอบรมรุ่นต่าง ๆ เข้ามาทำงาน พร้อมปฏิเสธบุคคลจากซีกรการเมือง สะท้อนถึงแนวคิดแบบระบบราชการที่ทุกคนต้องอยู่ในแถวไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้ ที่ผ่านมายังได้เห็นรัฐมนตรีโลกลิ้ม และส่วนตัวไม่คาดหวังการปรับครม.ครั้งนี้และเชื่อจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์และไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

## □ คาดกาเบอร์ที่ท้องถิ่นหลัง ส.ส.

วันเดียวกันนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น ต้องแก้กฎหมาย 6 ฉบับว่า หากเป็นแค่การเลือกตั้งท้องถิ่น อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ส.ส.เนื่องด้วยในช่วงปลายเดือนนี้ สนช.มีกำหนดพิจารณา 1.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ 2. ร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว.ขณะที่การแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับอาจต้องเสนอช่วงต้นปี 2561 ประกอบกับข้อจำกัดต่าง ๆ การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ส.ส. แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสนช. หากพิจารณากฎหมายได้เร็ว การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจดำเนินการได้ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.ก็เป็นได้

นอกจากนี้ นายสมชัย ยืนยันกกต.เตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมาย

ลูก กกต.ประเด็นอำนาจจัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในเดือน พ.ย. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันปัญหาการร้องศาลรัฐธรรมนูญภายหลัง

## □ โพลชี้คนหนุนปลดล็อก

กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ประชาชนคิดเห็นอย่างไรเรื่องการปลดล็อกเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น” สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 1,184 คน ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. พบส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.8 เชื่อว่าหากจัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองไปในทิศทางดีขึ้น และเชื่อ จะได้ผู้นำท้องถิ่นที่ดี มีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร้อยละ 53.9 สนับสนุนให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทุกระดับทั่วประเทศ นอกจากนี้ ร้อยละ 40.0 มองว่าการปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่นรัฐบาล คสช. ต้องการทดสอบระบบ และความพร้อมการจัดการเลือกตั้งหลังจากว่างเว้นไปนาน

## □ มท.ชงเลือก อบจ.ลำดับแรก

ขณะที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ได้ประชุมร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่จ.กระบี่ และได้กำชับให้ท้องถิ่นทุกแห่งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ คสช.เตรียมปลดล็อกในอนาคตเพื่อให้สังคมไทยมีแต่ความรักสามัคคีกัน ทั้งนี้จากการประชุมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะมีการแก้กฎหมาย 6 ฉบับในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 252 และคาดว่าจะการเลือกตั้งท้องถิ่นจะไม่เลือกทุกประเภทพร้อมกันโดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อันดับแรก

## □ ชี้เช็กเสียงมวลชนเพื่อไทย

อีกด้านหนึ่ง นพ.เวง โฉมจิราการ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ตั้งข้อสังเกตว่าการปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ คสช.ต้องการอยู่ในอำนาจต่อและหวังเช็กความนิยมของพรรคเพื่อไทย และกลุ่มคนเสื้อแดงว่ามีอยู่มาก-น้อยเพียงใด การ



ดำเนินการเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าทีมงานของ คสช.ฉลาดที่จะวางแนวทางโดยไม่บูมบูมแต่เพื่อสืบทอดอำนาจรัฐประหารจึงต้องโยนหินถ้ามทางเพื่อยืดเวลาของตัวเองออกไปเรื่อย ๆ ส่วนการปรับกรม.ยุทธ5 คิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

## □ ดักค้อย้อเลือกตั้ง ส.ส.

เช่นเดียวกับ นายพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่า การปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบาลอาจต้องการซิมกลางก่อนว่าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างไร และขอเตือนให้ คสช.วางตัวเป็นกลางให้ประชาชน และผู้สมัครได้หาเสียงเสนอแนวคิดอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งนี้ส่วนตัวไม่อยากกล่าวหาว่ารัฐบาลว่าการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับเพื่อปลดล็อกเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นการยืดเวลาเลือกตั้งระดับชาติ

## □ โวยสูตรคำนวณที่นั่งส.ส.

นอกจากนี้นายพดล กล่าวถึงสูตรคำนวณเก้าอี้ ส.ส.ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ กกต.ที่กำหนดหากพรรคใดได้ส.ส.แบบแบ่งเขตเต็มเขตจะไม่ มีสิทธิได้ส.ส.บัญชีรายชื่อว่า การเลือกตั้งคือการสะท้อนการตัดสินใจของประชาชนถ้าประชาชนต้องการสนับสนุนพรรคใดให้ได้คะแนนเสียงเท่าใดก็ควรสะท้อนกับจำนวนที่นั่งแต่การเลือกตั้งแบบใหม่สมมุติประชาชน 80 เปอร์เซ็นต์ สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่ง ก็จะได้ที่นั่งเพียง 350 คน จาก 500 คน เท่ากับจะได้ 70 เปอร์เซ็นต์ ของที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจากที่ควรจะได้ ส.ส. 400 ที่นั่ง ผลที่ตามมาทำให้ที่นั่ง ส.ส. ลดลง ดังนั้นต้องถามกรรมระบบนี้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนหรือไม่ และเป็นระบบที่เป็นธรรมหรือไม่

## □ พท.ตั้งเป้ากวาด250ที่นั่ง

เช่นเดียวกับ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สูตรคำนวณ ส.ส.ระบบจัดสรรปันส่วนผสม มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้จำนวน ส.ส.ของพรรคการเมืองใหญ่ลดลง ระบบนี้ถูกคิดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายทางการเมือง และเฝ้าสูตรอย่างอื่นบวกเข้ามาอีก เช่น นายกรัฐมนตรี ไม่ต้องเป็น ส.ส. ให้ ส.ว.แต่งตั้งร่วมกันเลือกนายก

รัฐมนตรี เป็นการสร้างกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรัฐประหาร ทั้งนี้ยอมรับพรรคเพื่อไทยได้รับผลกระทบจากสูตรคำนวณ ส.ส. เช่นนี้ แต่ยืนยันไม่ยอมจำนนและอาจได้เสียง ส.ส. ทะลุไปถึง 250 ที่นั่งแต่ไม่ชอบบอกว่าทำอย่างไร

## □ ปชป.อัดสูตรศรีธนญชัย

ขณะที่นายพิภุทธ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า วิธีคิดคะแนนส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสมส่งผลให้ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงเกินครึ่งหรือได้เสียงแบบถล่มทลายเหมือนเช่นในอดีต วิธีคำนวณเก้าอี้ ส.ส. แบบปิดเศษคะแนนเช่นนี้ทำให้เกิดการคิดแบบศรีธนญชัย และส่วนตัวเชื่อ มีบางพรรคการเมือง คิดวิธีรับมือไว้แล้ว โดยแตกย่อยพรรคแม่-พรรคลูก แยกกันเดินแยกกันดีและไปรวมเสียงในตอนท้ายเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นหากพรรคใหญ่บางพรรคกล้าทำและทำสำเร็จจะส่งผลให้ได้เสียง ส.ส.เกิน 250 เสียงแน่นอน และวันนี้เชื่อพรรคการเมืองใหญ่ไม่หวังเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะไม่ว่าใครก็เป็นรัฐบาลไม่ได้

## □ ฟันธงยึดอำนาจรอบสอง

“ตามที่ผมเคยฟันธงอาจต้องมีกรยึดอำนาจอีกครั้ง ถ้าเป็นปัญหาแบบที่คิดเพราะจะไปต่อไม่ได้ ต้องโทษคนออกแบกฎหมายทำให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งอยู่ไม่ได้ ปัจจัยอีกตัวที่จะทำให้เกิดวิกฤติ คือ ส.ว.250 คน ที่คสช.แต่งตั้ง จะยอมเลือกรายชื่อนายกรัฐมนตรี ที่ถูกเสนอชื่อรอบแรกจากส.ส.หรือไม่ ถ้าไม่เลือกก็แสดงว่า ส.ว.จะไปเลือกคนที่มาจากเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นหาก ส.ว.เขาไม่เลือก ก็เกิดวิกฤติอยู่แล้ว” นายนิพิฏฐ์ กล่าว

## □ เร่งเครื่องปฏิรูปการเมือง

วันเดียวกันนายอนุท เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เปิดเผยความคืบหน้าการทำงานว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปฏิรูปด้านการเมืองและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาโดยระหว่างวันที่ 20-30 พ.ย. คณะกรรมการฯ ได้เชิญนักการเมืองระดับประเทศ ผู้มี

ความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการเมือง เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

สำหรับนักการเมืองที่ตอบรับคำเชิญ อาทิ นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาประธานพรรคชาติไทยพัฒนา มาให้ข้อมูลวันที่ 20 พ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย วันที่ 21 พ.ย. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ วันที่ 22 พ.ย. และคุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย วันที่ 28 พ.ย. เป็นต้น

## □ ยันติดล็อกคำสั่ง คสช.

ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงกรณี กกต.ตอบข้อหารือพรรคการเมือง โดยยืนยันการปฏิบัติตามมาตรา 141 พ.ร.ป. พรรคการเมือง ขณะนี้พรรคการเมืองไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเข้าข่ายดำเนินกิจการทางการเมือง จัดคำสั่งหัวหน้า คสช.โดยนายสมชัย ย้ำว่าตราบใดที่ไม่มีการแก้ไขกฎหมาย กกต.ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กล่าวคือเมื่อครบกำหนด 90 วัน หากพรรคการเมืองใดไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสมาชิกหรือยื่นเรื่องขอขยายเวลาตามมาตรา 141 กกต.ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพและหากฝ่ายเกี่ยวข้องจะแก้ไขกฎหมาย ต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นเรื่องยาก

## □ โวยตัดต่อคลิปเสียง “มาร์ค”

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี 2552 ในโลกออนไลน์ว่า เป็นการตัดต่อเสียงของนายอภิสิทธิ์อย่างชัดเจนจากการตรวจสอบยืนยันได้ว่าเป็นการนำเสียงของนายอภิสิทธิ์ในโอกาสต่าง ๆ มาตัดต่อรวมกันเพื่อให้เกิดถ้อยคำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนที่ต้องการใส่ร้ายโดยหลังจากนี้ ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ จะเก็บข้อมูลทั้งหมด หากพบบุคคลใดส่งต่อข้อมูล จะดำเนินการตามกฎหมายทันที เพราะถือเป็นการ



ทำลายพรรคประชาธิปัตย์เพื่อหวังใส่ร้ายป้ายสี  
ทางการเมือง

## □ จีคส.ไฟเขียวทำกิจกรรม

นอกจากนี้ นายรามเมศ ยังกล่าวถึง  
ประเด็นกฎหมายลูกพรรคการเมืองถูกประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แต่  
พรรคการเมืองไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  
เนื่องจากมีคำสั่ง คสช. ห้ามพรรคการเมืองทำ  
กิจกรรมดังนั้นขอ คสช.ตอบคำถามจะให้  
พรรคการเมืองปฏิบัติตามกฎหมายลูกพรรค  
การเมืองอย่างไร หากคสช.จริงใจ ต้องการส่ง  
ต่อประเทศตามระบอบประชาธิปไตย คสช.  
ควรหาวิธีการให้พรรคการเมืองปฏิบัติตาม  
กฎหมายลูกพรรคการเมืองได้

## □ “บิ๊กตุ๋” ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้  
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้  
พัฒนาการเกษตร โดยได้จัดทำเว็บไซต์และ  
แอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร  
เข้าถึงบริการของภาครัฐผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยได้ดำเนินการ  
แล้ว เช่น 1. เว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.  
dgtfarm.com รวบรวมสินค้าเกษตร ให้ผู้  
บริโภคเลือกซื้อได้โดยตรง 2. แอปพลิเคชัน  
ระดานเศรษฐกิจ 4.0 ช่วยให้เกษตรกรฝึกคำนวณ  
ต้นทุนการผลิตด้วยตนเอง และ 3. แอปพลิเคชัน  
ชาวนาไทย ที่รวบรวมข้อมูลมาตรการ  
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เป็นต้น โดย พล.อ.  
ประยุทธ์ได้เน้นย้ำวันนี้บ้านเมืองต้องการความ  
เปลี่ยนแปลงดังนั้นขอความร่วมมือจากทุก  
ฝ่าย ปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมให้  
สอดคล้องกับโลกและยั่งยืน รัฐบาล คสช. ไม่  
ได้มีเจตนาถูก อ่างความดี หรือหวังผล  
ทางการเมืองใด ๆ.



## บก.פורים

matieditor@matichon.co.th

### ชี้แจง

#### เรื่อง ชี้แจงข่าว

#### เรียน บรรณาธิการ นสพ.มติชน

ตามที่ นสพ.มติชน ฉบับประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้นำเสนอข่าวกรณีการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใส่ใจกลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อน แต่กลับให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรที่มาให้กำลังใจ และนำมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอชี้แจงดังนี้

1.เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีกลุ่มเกษตรกรมาเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มเกษตรกรชาวนาจากหลายจังหวัด อาทิ จ.สุรินทร์ จ.ลพบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามามอบดอกไม้เพื่อขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมเกษตรกรชาวนามาอย่างต่อเนื่อง

1.2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) เข้าหารือและยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

1.3 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเข้าหารือและยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับเกษตรกรทั้ง 3 คณะ และได้ร่วมหารือพร้อมรับข้อเสนอของเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มเป็นอย่างดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อทราบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายสรวิศ ธานีโต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### อ่านหนังสือ

เรียน ท่านบรรณาธิการ 'มติชน' ฉบับนี้

ดิฉันได้อ่านบทความ "การอ่านสร้างครอบครัวอบอุ่น" ของอาจารย์สมพงษ์ จิตระดับ ในมติชน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ด้วยความสนใจมากและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์น่าจะให้ความสนใจและรณรงค์เป็นเรื่องระดับประเทศ ปัญหาเรื่องนี้คือการจัดหาหนังสือให้เหมาะกับวัยต่างๆ และลงทุนไม่สูง

ดิฉันขอเสนอประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายขณะนั้นชื่อ "สยามราษฎร์" หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีภาคการ์ตูนเรื่องยาว เช่น "พระอภัยมณี" มีตัวละครคือ "ขุนหมื่น" ผู้วาดชื่อ "สวัสดิ์ จุฑะรพ" และมีเรื่องราวประจำฉบับเป็นเรื่องสั้น เช่น "ชั้นมือเหมา" "ซีอินกัย" ฯลฯ เด็กๆ สมัยนั้นจะมากอดรับหนังสือพิมพ์ตอนเย็นแล้วรุมกันอ่านการ์ตูน พอตอนเย็นรับประทานอาหารเช้าก็จะมากอดอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องสั้นต่างๆ ให้ผู้ใหญ่ฟัง (จะมีผู้ใหญ่บ้านข้างเคียงและเด็กๆ ข้างบ้าน) มาฟังเรื่องสั้นด้วย เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวก็ได้ผู้อ่านหลายระดับอายุ

ดิฉันรอรเสนอให้รัฐบาลซื้อหนังสือพิมพ์

แจกทุกบ้าน แต่คงต้องตกลงกับหนังสือพิมพ์ให้มีความการุณและนวนิยายเรื่องยาว ส่วนการลงข่าวต่างๆ ทางรัฐบาลน่าจะตกลงกับหนังสือพิมพ์ ที่จะให้คนไทยได้ข้อมูลความรู้ที่ดีและถูกต้อง

ถ้ารัฐบาลแจกหนังสือพิมพ์ให้ทุกคนครบถ้วน เด็กและผู้ใหญ่ก็จะได้มีโอกาสอ่านหนังสือร่วมกันที่บ้าน ทั้งนี้ ขอให้แจกตามโรงเรียน วัด สถานที่ชุมนุมศาสนาต่างๆ สำหรับที่โรงเรียน ครูจะได้สนทนากับนักเรียนถึงเรื่องราวในหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์คงต้องปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ดิฉันคิดว่ารัฐบาลคงจะลงทุนไม่มาก แต่ประโยชน์จะไดกว้างขวางมาก และควรจะเร่งทำ

จึงขอเรียนมาเพื่อพิจารณา

ด้วยความนับถือ

ครูอาวุโส 88 ปี

#### ตอบคุณครูอาวุโส

ที่จริงในรัฐบาลที่ผ่านๆ มา มีการจัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการซื้อหนังสือพิมพ์ให้ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้อ่าน โดยจัดซื้อตามสัดส่วนตลาดของหนังสือพิมพ์ น่าเสียดายที่รัฐบาลมองว่า หนังสือพิมพ์เสนอเนื้อหาบางอย่างที่ไม่อยากให้ประชาชนอ่าน โครงการนี้เลยถูกตัดงบประมาณและยกเลิกไปประมาณ 2-3 ปีแล้วครับ

หนังสือพิมพ์แต่ละเล่ม นอกเหนือจากข่าวที่เสนอแตกต่างกันตามแนวทางของกองบรรณาธิการ ยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อีกมากและหลากหลาย หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะจัดเนื้อหาให้กับกลุ่มคนอ่าน ทั้ง ผู้ใหญ่ ชาย หญิง เกษตรกร ชาวการพัฒนา นโยบายใหม่ๆ และเป็นเวทีของความคิดเห็น

แต่ในโลกที่เปลี่ยนไป การอ่านข่าวสารในสื่อออนไลน์มีความรวดเร็วและสะดวก มีข้อมูลหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษา



อังกฤษ และยังอ่านฟรีอีกด้วย ใครใช้ภาษา  
ได้ดี จะได้ประโยชน์มาก

หนังสือพิมพ์ที่เคยเป็นแหล่งความรู้  
ก็เลยแผ่วลงไป ผู้อ่านน้อยลง การอ่าน  
จากหนังสือของประชาชนลดลงไป ยิ่งผู้  
มีอำนาจไม่สนับสนุนให้ประชาชนอ่าน ก็  
คงจะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆ ครับ

## มากับลมหนาว

เรียน บก.פורים

แหม...มันมาพร้อมกับลมหนาวนะครับ  
คือ “การถล่มรัฐบาลอย่างรุนแรง” ขณะนี้  
ขนาดว่ามีอำนาจสูงสุด ม.44 อยู่ในมือ ไม่  
แน่ว่าจะเอาอยู่ อยากรู้ใหม่ว่าทำไมถูกล่ม  
หนักขณะนี้ ผมจะบอกให้ดังนี้คือ

1.ปัญหาปากท้องครับ ปัญหาพืชผล  
การเกษตรตกต่ำ ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวม  
ทั้งประเทศ ประชาชนจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว  
นะครับ ปัญหานี้สำคัญที่สุด

2.การทำท่าว่าจะอยู่ยาวๆๆๆ ไปอีกคือ  
กฎหมายออกมาแล้ว โดยมีเงื่อนไขด้วย  
ไม่ปลดล็อกทางการเมือง “ไกในเข่งมันจิก  
เข่งจะพังอยู่แล้ว” มันจะปะทุขึ้นมาได้ ไม่  
แนใจว่าจะเอาอยู่นะครับ ทุกคนคงอยาก  
รับคืนความสุขกันทั้งประเทศครับผม

3.ข้อนี้ต้องเอาก่อนเดี๋ยวผมลืม คือว่า  
มันมี “คำถาม 6 ข้อ” เป็น “ตัวเร่งปฏิกิริยา”  
ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยระเบิดครับผม

4.ข้อที่ไม่ควรมองข้ามที่สุดคือ กลุ่มผู้นำ  
ในการต่อต้าน “รัฐบาลทหาร” สมัยปี’35  
คือแนวปฏิวัติแล้วมาเล่นการเมืองต่อ (พัง  
ไปแล้วนะครับ) ขณะนี้ออกมาเคลื่อนไหว  
โจมตีรัฐบาลที่เขาคาดว่าจะมาแนวเดียวกัน  
ต้องระวังที่สุดสุดนะครับ ประวัติศาสตร์มัน  
ชอบแบบว่า “ซ้ำรอย” นะครับ

5.ท่านเชื่อใหม่ว่า “กฎหมายที่ร่างมา  
ทั้งหมด” 3-4 ปีจะเข้ามานี้ “มันเฉลย

ปัญหาทั้งหมดว่าอนาคตประเทศไทยจะ  
เป็นอย่างไร?” คนไทยก็ไม่ได้โง่เสียทุกคน  
ไปนะครับ เขารู้ว่า “ประชาธิปไตย” กับ  
“ไม่ประชาธิปไตย” มันแตกต่างกัน “ราว  
ฟ้ากับเหว” อย่างไรก็ตาม ใครต่อใครและใครๆ  
จึงออกมาวิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ โดยเฉพาะเสียงกระหึ่มจากประชาชนมันจึงดัง  
ขึ้นๆๆ เช่นวันนี้ ครับผม...สวัสดี

จาก

‘คนเคยสังหารการแทนปลัดกระทรวง’

### ตอบคุณคนเคยสัง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ  
และ รมว.กลาโหม บอกแล้วว่า ตอนนี  
เข้า “โหมดการเมือง” แล้ว มีการกล่าวหา  
โจมตีรัฐบาล ทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้า  
หน้าที่รัฐมากขึ้น

แต่น่าห่วงว่า เรื่องที่รัฐบาลมองว่า  
เป็นการโจมตีรัฐบาลเพื่อผลทางการเมือง  
นั้น ที่จริงมีประเด็นที่เป็นปัญหาของ  
ประชาชนรวมอยู่ด้วย ถ้าเหมารวมว่าเป็น  
เรื่องการเมืองไปหมด ปัญหาของชาวบ้าน  
ก็จะถูกมองข้ามหรือละเลยไป

ยกตัวอย่างราคาพืชผลต่างๆ มีมูลอยู่  
แล้วว่าราคาต่ำมาก นักการเมืองถึงได้นำ  
มาพูด ถ้าเหมาว่าเป็นการเมือง ใครพูด  
ต้องเชิญตัวเข้าค่ายไปปรับทัศนนะ แล้ว  
ใครจะแก้ปัญหา

ทั้งหลายย่อมมาแต่เหตุ ถ้าหา “เหตุ”  
อันแท้จริงไม่พบ ก็แก้ปัญหาก็ไม่ถูกจุด  
เกาะไม่ถูกที่คัน

หรือบางทีอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ แล้ว  
ยกข้อหา “จ้องบั่น” ให้ตามสูตรสำเร็จก็ได้

# สถานีคิดเลขที่ 12

## กล่องราวในใจ'คนใต้'

**ป**รับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือว่ามีสีสัน “ฉูดฉาด” มากสุด เป็นรัฐมนตรีที่ “โพล” ชี้ว่า ควรเป็นผู้ที่ถูกปรับออกจากตำแหน่งมากที่สุด

แต่ก็เป็นรัฐมนตรีที่มั่นคงมากที่สุดคนหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำนันดีให้เองแล้วว่า “ยังอยู่” เพียงแต่ไม่ชัดเจนให้ “อยู่ที่ไหน” เท่านั้น สะท้อนว่า ถึงไม่ใช่ “กล่องดวงใจ” แต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่มีสัมพันธ์ “ไม่ธรรมดา” กับ พล.อ.ประยุทธ์

แม้ว่า กว่าจะได้กำนันดีจากเพื่อน ต้องลงทุนลงแรงมากหน่อย และแถมดูอย่าง “ย่อนแย้ง” กับท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ผ่านมา อยู่บ้างแต่ก็ “ทำ”

ประเด็นหนึ่งที่เราเห็นก็คือ ในช่วงที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ไม่ค่อยชอบการปลุกมวลชนออกมาเคลื่อนไหวสักเท่าไร

แต่ในท่ามกลางกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีคราวนี้ พล.อ.ฉัตรชัย เลือกเล่นเกม “มอลชน” แบบที่รัฐมนตรีคนไหนก็ไม่กล้าเล่น

เราได้เห็นกลุ่มตัวแทนชาวนา ประมง สวนยาง รวมถึงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สลับปลัดเปลี่ยนออกมาสนับสนุน พล.อ.ฉัตรชัย อย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งเรียกร้องโดยเปิดเผยให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตรึง พล.อ.ฉัตรชัย อยู่ในกระทรวงเกษตรฯตามเดิม

ถึงได้บอกว่าเป็นความย่อนแย้งอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมา หากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เรามักจะได้ยินเสียงเข้มๆ จาก พล.อ.ประยุทธ์เสมอว่า “อย่ามากดดันผม”



แต่ช่วงเข้าค่ายเข้าเซ็ม พล.อ.ฉัตรชัย กลับเลือกเล่นเกมนี้เอง ได้ผลหรือไม่ได้ผล ไม่รู้ แต่เมื่อได้การจรรีตจากเพื่อน ว่าได้อยู่ต่อ ก็นำอนุโลมได้ว่า “วิธีการ” แบบนี้ได้ผลเหมือนกัน ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นที่คิดจะเลียนแบบ นำเอาไปใช้ก็คงต้องคิดให้ดี คิดให้รอบคอบ

เพราะมี “ต้นทุนสูง” อยู่ไม่เบา อย่างน้อยที่สุด ก็คงทำให้ “นักการเมือง” ที่เคยถูกดูถูกดูแคลน ยืนก้มหน้าก้มหลังหัวเราะเป็นแถวๆ เพราะวิธีการแบบนี้ “นักการเมืองสามัญ” มักถูกตราหน้าว่าชอบใช้นัก

แล้ว “อิเหนา” มาเป็นเอง เป็นใครก็คงอดเขิน-เขิน ไม่ได้ “ต้นทุน” อีกประการหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากวิธีการที่ พล.อ.ฉัตรชัยใช้ ก็คือกระแสความไม่พอใจในภาคใต้ ที่เรทราบดีว่ามีประชาชนกำลังเดือดร้อนหนัก เรื่องยางพารา ราคาตกต่ำ มีความพยายามส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยิน

แกนนำชาวนาสวนยางอย่างน้อยสองจังหวัดคือ ตรังและสุราษฎร์ธานี ประกาศจะนำตัวแทนบุกกระทรวง เพื่อเอาข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาไปถึง “รัฐมนตรี”

กลับปรากฏว่า แกนนำ 2 จังหวัดดังกล่าว ถูกนำตัวเข้าค่ายทหารขอความร่วมมือ “หยุดความเคลื่อนไหว”

เจอ “ปฏิบัติการ” แบบนี้เข้า ใครจะกล้าหือ นอกจากยอมเพื่อ “ความสงบเรียบร้อย”

แต่ก็เป็นที่เจ็บช้ำน้ำใจมาดู เพราะอีกด้าน ปรากฏมีตัวแทนชาวนาสวนยางพารา โพลไปที่กระทรวงเกษตรฯเหมือนกัน

แม้บอกว่าไปเพื่อยื่นข้อเสนอกแก้ไขเรื่องยางพาราเหมือนกัน แต่เข้าไม่ใช้รัฐมนตรี กลายเป็นผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยแทน ส่วนรัฐมนตรี มีแต่ “ดอกไม้ให้คุณ” และสนับสนุนให้ทำงานต่อไป

“ภาพ” เหล่านี้เสียดแทงเข้าไปในหัวอกชาวไร่ยางพารา โดยเฉพาะภาคใต้ ลึกขนาดไหน ไม่อาจรู้ได้

แต่ก็เห็น พล.อ.ประยุทธ์ และทีมงานโฆษก ออกมาชี้แจงกัน ฟลวันถึงเรื่องยางและเรื่องที่ไม่อยากให้มีมือเข้ามาในกรุงเทพฯ ฟังขึ้นหรือไม่ คนใต้ คนประชาธิปัตย์ คน กบปส. น่าจะเป็นผู้วินิจฉัยได้ดีที่สุด

ส่วนรัฐมนตรี คงสบายใจไปแล้ว กับการได้คำจรรีต อยู่ในคณะรัฐมนตรีต่อไป

### สุวพงศ์ จันฝังเพชร



# เมืองไทยจะเต็มไปด้วยคนสูงวัยในอนาคต

## ธรรมวิจักขณ์

✓ สนทน สุชาติ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่อสังคมนิยมคุณภาพ เวทีแรกเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 ที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวสังคมเข้าประชุมประมาณ 100 คน โดยมี ปิติพงศ์ พิ้งบุญญ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเป็นประธาน ร่วมกับ สุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ ประธานอนุกรรมการที่ทำหน้าที่จัดการรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลที่คณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมเสนอเพื่อขอฟังความคิดเห็นมี 5 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 1.การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม 2.ผู้เสียเปรียบในสังคม 3.การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 4.ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 5.การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

คุณปิติพงศ์ เล่าหลักการและเป้าหมายการปฏิรูปสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ว่า ต้องยกวางและเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ จากกรุงเทพฯ ก็ไปภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ ความเห็นทั้งหมดจะนำมาประมวลจัดทำร่างแผนปฏิรูปสังคมให้ครบถ้วน เชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ซึ่งมี 11 ด้าน แต่ละด้านต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ธ.ค. 2560

คุณปิติพงศ์ บอกว่า ในเวทีแสดงความเห็นนั้น มีทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ จึงขอรับรองว่าถ้าเป็นก้อนอิฐ ขอให้ขว้างเบาๆ

คุณไมตรี อินทุสุต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเชิญอาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรก ข้อเสนอของอาจารย์เจิมศักดิ์ที่น่าสนใจในประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุในอนาคต คือ ผู้ที่อยู่ในวัย 40 ปีขึ้นไปในขณะนี้ เพราะอีก



ปิติพงศ์ พิ้งบุญญ อยุธยา กับคณะกรรมการปฏิรูปสังคม และสื่อมวลชน

20 ปีข้างหน้าจะเป็นผู้สูงวัย จึงเสนอให้สร้างระบบรองรับ

ส่วนผู้ที่รับราชการก็อย่าประมาท เพราะบำเหน็จบำนาญที่ได้รับ คือ ภาษีอากร ถ้าอีก 20 ปีข้างหน้า คนเข้าสู่ระบบทำงานน้อยลง การเก็บภาษีจะน้อยลงตามไปด้วย ปัญหาบำเหน็จบำนาญก็จะมีปัญหา

ที่ว่าอย่างนี้เพราะคนเกิดน้อยลง ส่วนผู้ที่สูงวัยก็ตายช้าลง พร้อมทั้งได้เสนอให้นำผู้สูงอายุเข้าสู่ชุมชน ดีกว่าส่งไปอยู่ที่พักหรือสถานสงเคราะห์อื่นๆ

ข้อมูลที่น่าสนใจงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปฯ เสนอไว้ที่น่าสนใจ คือ เด็กและแรงงานลดลง แต่ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบอัตราพึ่งพิงวัยทำงาน ว่า ปี 2553 ผู้สูงอายุ 1 คน แต่มีวัยทำงาน 5.1 คน ปี 2560 ผู้สูงอายุ 1 คน มีวัยทำงานเหลือ 3.8 คน ปี 2579 ผู้สูงอายุ 1 คน จะมีวัยทำงานเหลือเพียง 1.9 คน ปัญหาตามมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านรักษาสุขภาพสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และขาดแคลนกำลังแรงงาน

สำหรับผมก่อนแสดงความเห็น ได้บอกที่ประชุมว่า เมื่อเห็นหัวข้อว่าเชิญมาร่วมแสดงความเห็นเรื่องปฏิรูปสังคม ก็คาดหวังว่าจะ

แสดงความคิดเห็นและได้ฟังปัญหาสังคมไทยทั่วไป เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด สังคมที่บ้าหาย สังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น แต่กลับมาได้ฟังเรื่องการวางแผนจะรับมือกันอย่างไรในอนาคตอีก 5 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า ที่ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยผู้สูงวัย หรือคนแก่ที่เกษียณอายุไปแล้ว

ผมจึงเสนอเรื่องการออม ที่เป็นหัวข้อแรกในการปฏิรูป โดยบอกที่ประชุมว่า การออมมี 2 ประเภท คือ คนอยากออม และคนไม่มีจะออม โดยได้บรรยายว่า คนอยากออม แต่ไม่มีช่องทางให้ออม คือ คนที่เกษียณอายุจะเอาเงินที่ได้จากบำเหน็จบำนาญไปต่อยอด ก็ไม่มีที่ให้ต่อ เพราะแต่ละโครงการ หรือกองทุน ท่านกำหนดอายุไม่เกิน 60 ปี ดังเช่น กองทุนการออมแห่งชาติ ที่เปิดประเด็นไว้ว่า ออมสบายได้บำนาญ ก็จำกัดอายุ เพราะตามนโยบายกองทุนนี้ เปิดให้คนทำงานนอกระบบออมทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เมื่ออายุ 60 ปี ก็จะได้บำนาญทุกเดือน แต่เพื่อไม่ให้คนอายุ 60 ปี ผิดหวัง ก็เปิดทางว่า ออมได้แต่ขอแค่ 10 ปี จากนั้นจะจ่ายบำนาญทุกเดือน (ส่วนรายละเอียดติดต่อ ที่สายด่วน 02-017-0789)

ผมได้บอกต่อว่า คนวัยเกษียณจะฝากธนาคารกินดอกเบี้ย ก็ไม่มีแรงจูงใจเพราะ

ดอกเบียดำ จะซื้อกองทุน ผลตอบแทนก็ต่ำ  
ผมจึงเสนอน่าจะมีใครกล้าตั้งกองทุนที่ไม่  
จำกัดอายุ เปิดให้คนเกษียณเป็นสมาชิกก็น่า  
จะทำได้ (หรือตั้งกองทุนบริหารเงินเกษียณ  
น่าจะเป็นทางออกสำหรับคนที่ไม่มีทางออก)  
ส่วนคนไม่มีจะออมนั้น ผมเชื่อว่ามีมาก อาจ  
เกิดจากความผิดพลาดของระบบ เช่น แผน  
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็เป็นไปได้  
เพราะที่ทำมาตั้งแต่ปี 2504 ถึงปัจจุบัน มี  
ทั้งหมด 12 แผน ผลที่ได้มีทั้งดีและไม่ดี ที่ไม่  
ดี เช่น กระจายรายได้ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม  
โดยเฉพาะระหว่างเมืองกับชนบท รายได้ส่วน  
ใหญ่ไปตกในเมือง หรือในมือคนรวย แต่คนใน  
ชนบทยังเป็นคนจนเหมือนเดิม

ส่วนสวัสดิการนั้น คนไทยได้ฟังก็ชื่นใจ  
เพราะเชื่อว่าจะทำให้ อยู่เย็น เป็นสุข แต่ปัจจุบัน  
คนส่วนใหญ่ อยู่ร้อน นอนทุกข์ เพราะสวัสดิการ  
กระจายไปไม่ทั่วถึง ถ้าต้องการให้สังคมสูงวัย  
อยู่เย็น เป็นสุข ก็ต้องกระจายรายได้ตั้งแต่เขา  
ยังหนุ่มยังสาว เพื่อจะได้ออมเพื่อสวัสดิการ  
ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
ปรารถนา แต่จะทำอย่างไร คณะกรรมการไป  
ขบคิด ขอย่าให้เป็นสังคมปฏิรูป ก็แล้วกัน ■